
สรุปข่าวประจ าวันท่ี 18 กันยายน 2566 

สื่อสิ่งพิมพ์ 

- กรมป่าไม้รับนโยบาย "พัชรวาท" แก้ไฟป่า-PM 2.5 (ไทยรัฐ 18 ก.ย. 2566 หน้า 9) 
- 18 ก.ย.นี้ จัดงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบ 127 ปี (ไทยรัฐ 16 ก.ย. 2566 หน้า 7) 
- ผู้ว่าฯระยองมอบเอกสารเข้าท าประโยชน์ที่ดินป่าสงวน (เดลินิวส์ 18 ก.ย. 2566 หนา้ 10) 
- เผยเอกสารลับตัดพะยูงจุดที่ 10 (ไทยรัฐ 19 ก.ย. 2566 หน้า 10) 
- คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก: ตัดไม้ป่าสงวน (ไทยรัฐ 18 ก.ย. 2566 หน้า 2) 
- จับมอดไม้ยะลาลักลอบแผ้วถางป่าสงวนฯกาบังใช้ท าสวนทุเรียน (แนวหน้า 15 ก.ย. 2566 หน้า 1,2) 
- ไล่แฉพิรุธตัดไม้พะยูง ผวจ.กาฬสินธุ์ยัน จนท.พัวพันด้วย! เพิ่งแจ้งอีกจุดที่ 9  

(เดลินิวส์ 18 ก.ย. 2566 หน้า 1,7) 
- คอลัมน์ เดลินิวส์วาไรตี้: เที่ยวสนุก สุขภาพดี ที่นี่ 'เบตง' (เดลินิวส์ 17 ก.ย. 2566 หน้า 4) 
- ยามาฮ่าปลูกป่ามุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ า ตั้งเป้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2050  

(ไทยโพสต์ 16 ก.ย. 2566 หน้า 13) 

ส่ือออนไลน์ 

- “พัชรวาท” เดินหน้าดัน คกก.แห่งชาติ แก้ปัญหา ”PM 2.5-ควันไฟป่า” สั่ง “ก.ป่าไม”้ สางปม สปก. 
ในพ้ืนที่ป่าสงวนฯ (ผู้จัดการออนไลน์ 18 ก.ย.2566) 
https://mgronline.com/politics/detail/9660000084021  

- “พัชรวาท” ไม่รอช้า ฟังความเห็นชาวเชียงราย เดินหน้าดันคณะกรรมการแห่งชาติ แก้ปัญหา”PM 2.5-
ควันไฟป่า” (สยามรัฐ 18 ก.ย.2566) https://siamrath.co.th/n/478030  

- 'พัชรวาท' ไม่รอช้าฟังเสียงชาวเชียงราย เดินหน้าแก้ปัญหา PM 2.5-ควันไฟป่า  
(แนวหน้า 17 ก.ย.2566) https://www.naewna.com/politic/757263  

- “พัชรวาท” ไมร่อช้า! ฟังความเห็นชาวเชียงราย เดินหน้าดันคณะกรรมการแห่งชาติ แก้ปัญหา” 
PM 2.5-ควันไฟป่า” (บ้านเมือง 17 ก.ย.2566) 
https://www.banmuang.co.th/news/politic/345915  

- 'พัชรวาท' ลุยแก้วิกฤตฝุ่นพิษภาคเหนือ ไฟเขียวใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ า (ไทยโพสต์ 17 ก.ย.2566) 
https://www.thaipost.net/x-cite-news/450234/  

- ‘บิ๊กป๊อด’ ดันคณะกรรมการแห่งชาติแก้ปัญหา ‘PM 2.5-ควันไฟป่า’ (มติชน 17 ก.ย.2566) 
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_4184959  

- 'พัชรวาท' สั่งแก้ปัญหามลพิษ จ.เชียงราย ลาดตระเวน เตรียมระดมดับไปฟ่า  
(คมชัดลึก ออนไลน์ 17 ก.ย.2566) https://www.komchadluek.net/news/politics/558769  
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-2- 
- "พัชรวาท" สั่งยกระดับแก้ PM2.5 หาทางออกปัญหา คนกับป่า ในพื้นที่เชียงราย  

(กรุงเทพธุรกิจ 17 ก.ย.2566) https://www.bangkokbiznews.com/politics/1088966  
- กรมป่าไม้ พร้อมขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน วางแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาไฟป่า และหมอกควันทาง

ภาคเหนือ อย่างเข้มข้น (ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ 16 ก.ย.2566) 
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230916122114961  

- กรมป่าไม้ เตรียมความพร้อมรับนโยบายเร่งด่วน พร้อมวางแผนรับมือแก้ปัญหาไฟป่า และหมอกควันทาง
ภาคเหนือ (AsiaConcext 16 ก.ย.2566) http://asiaconnext.com/?p=9123  

- กรมป่าไม้ เตรียมความพร้อมรับนโยบายเร่งด่วน พร้อมวางแผนรับมือแก้ปัญหาไฟป่า และหมอกควันทาง
ภาคเหนือ (เอเชียนไทม์ 16 ก.ย.2566) https://www.aseantime.com/news-update/2852/  

- “กรมป่าไม้ เตรียมความพร้อมรับนโยบายเร่งด่วน พร้อมวางแผนรับมือแก้ปัญหาไฟป่า และหมอกควัน
ทางภาคเหนือ !! (วีคลี่ 18 ก.ย.2566) https://weeklynews.online/?p=25640  

- กรมป่าไม้ วางแผนรับมือแก้ไฟป่า-หมอกควันทางภาคเหนือ (มติชน ออนไลน์ 16 ก.ย.2566)   
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_4182925   

- มอดไม้เหิมเกริม แผ้วถางป่า ตัดไม้หวงห้ามกว่า 100 ท่อน  
(เชียงใหม่นิวส์ 16 ก.ย.2566) https://www.chiangmainews.co.th/social/3076891/  

- จังหวัดล าปาง จนท.หลายหน่วยบุกตรวจยึดคืนพื้นที่ป่าและไม้หวงห้าม เร่งติดตามผู้กระท าผิดด าเนินคดี  
(ส านักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 16 ก.ย.2566) 
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230916130155972  

- ป่าไม้ลาดตระเวนปราบเข้มขบวนการไม้เถื่อนอุตรดิตถ์ พบประดู่ยักษ์ถูกโค่นเหลือแต่ตอกลางป่าฯน้ าปาด 
(ผู้จัดการออนไลน์ 16 ก.ย.2566) https://mgronline.com/local/detail/9660000083630  

- มุกดาหารประชุม 3 ฝ่ายกรณีก่อสร้างกังหันลมในพ้ืนที่ต าบลค าป่าหลาย (สยามรัฐ 16 ก.ย.2566) 
https://siamrath.co.th/n/477797  

- เอกสารลับหลุดแห่งที่ 10 ขออนุญาต ‘ธนารักษ์’ ตัดไม้พะยูงในรร.ขาย (เดลินิวส์ออนไลน์ 17 ก.ย.2566) 
https://www.dailynews.co.th/news/2725380/  

- โผล่อีกแห่งที่ 9 ต่อจิ๊กซอว์จ่อถึงตัวไอ้โม่งเบื้องหลังตัดไม้พะยูงขายนายทุน (แนวหน้า 16 ก.ย.2566) 
https://www.naewna.com/local/757072  

- โผล่อีกแห่งที่ 9 เร่งต่อจิ๊กซอว์ คาดใกล้ถึงตัวไอ้โม่ง เบื้องหลังตัดไม้พะยูงในโรงเรียนขาย 
(มติชนออนไลน์ 16 ก.ย.2566) https://www.matichon.co.th/region/news_4183365  

- กาฬสินธุ์โผล่อีกแห่งที่ 9 ต่อจิ๊กซอว์จ่อถึงตัวไอ้โม่งเบื้องหลังตัดไม้พะยูง (สยามรัฐ 16 ก.ย.2566) 
https://siamrath.co.th/n/477755  

- ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงดอยสะเกิด ขอ นายกรัฐมนตรี อย่าซ้ าเติมปัญหาที่ดินท ากิน (คมชัดลึก 16 ก.ย.2566) 
https://www.komchadluek.net/news/politics/558722  
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-3- 

- ชาวกะเหรี่ยงดอยสะเก็ดยื่นจี้ ‘เศรษฐา’ ยุติโครงการจัดที่ดิน คทช. ในพื้นที่ 
(ไทยโพสต์ 17 ก.ย.2566) https://www.thaipost.net/district-news/449997/  

- กลุ่มมวลชน “ม่อนแจ่ม-เขาค้อ” ยื่นนายกฯแก้ปัญหาที่ดินท ากิน (ประชาชาติธุรกิจ 16 ก.ย.2566) 
https://www.prachachat.net/local-economy/news-1394929  

- ฟังอีกมุม แจงดราม่า "ส่วยเก็บเห็ด" ชุมชนเผยเก็บเงินจริง น าไปพัฒนาป่า  
(ไทยรัฐ 17 ก.ย.2566) https://www.thairath.co.th/news/society/2725875  
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23981
วันที่: จันทร์ 18 กันยายน 2566
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 9(บนซ้าย)

หัวข้อข่าว: กรมป่าไม้รับนโยบาย "พัชรวาท" แก้ไฟป่า-PM 2.5

รหัสข่าว: C-230918009030(18 ก.ย. 66/04:43) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 16.19 Ad Value: 16,190 PRValue : 48,570 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 74 ฉบับที่: 23979
วันที่: เสาร์ 16 กันยายน 2566
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(บนซ้าย)

หัวข้อข่าว: 18 ก.ย.นี้ จัดงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบ 127 ปี

รหัสข่าว: C-230916009078(16 ก.ย. 66/05:41) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 14.80 Ad Value: 14,800 PRValue : 44,400 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 27003
วันที่: จันทร์ 18 กันยายน 2566
Section: First Section/ภูมิภาค

หน้า: 10(กลาง)

หัวข้อข่าว: ผู้ว่าฯระยองมอบเอกสารเข้าทำประโยชน์ที่ดินป่าสงวน

รหัสข่าว: C-230918004097(18 ก.ย. 66/04:25) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 34.99 Ad Value: 33,240.50 PRValue : 99,721.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 74 ฉบับที่: 23982
วันที่: อังคาร 19 กันยายน 2566
Section: First Section/-

หน้า: 10(กลาง)

หัวข้อข่าว: เผยเอกสารลับตัดพะยูงจุดที่ 10

รหัสข่าว: C-230919039144(18 ก.ย. 66/04:51) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 12.68 Ad Value: 12,680 PRValue : 38,040 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 74 ฉบับที่: 23981
วันที่: จันทร์ 18 กันยายน 2566
Section: First Section/-

หน้า: 2(บนขวา)

คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: ตัดไม้ป่าสงวน

รหัสข่าว: C-230918039007(17 ก.ย. 66/05:59) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 7.34 Ad Value: 7,340 PRValue : 22,020 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15477
วันที่: ศุกร์ 15 กันยายน 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 2

หัวข้อข่าว: จับมอดไม้ยะลาลักลอบแผ้วถางป่าสงวนฯกาบังใช้ทำสวนทุเรียน

รหัสข่าว: C-230915005091(15 ก.ย. 66/06:15) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 40.78 Ad Value: 50,975 PRValue : 152,925 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 27003
วันที่: จันทร์ 18 กันยายน 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 7

หัวข้อข่าว: ไล่แฉพิรุธตัดไม้พะยูง ผวจ.กาฬสินธุ์ยัน จนท.พัวพันด้วย! เพิ่งแจ้งอีกจุดที่9

รหัสข่าว: C-230918035015(17 ก.ย. 66/06:26) หน้า: 1/2

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 57.91 Ad Value: 104,238 PRValue : 312,714 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 27003
วันที่: จันทร์ 18 กันยายน 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 7

หัวข้อข่าว: ไล่แฉพิรุธตัดไม้พะยูง ผวจ.กาฬสินธุ์ยัน จนท.พัวพันด้วย! เพิ่งแจ้งอีกจุดที่9

รหัสข่าว: C-230918035015(17 ก.ย. 66/06:26) หน้า: 2/2

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 57.91 Ad Value: 104,238 PRValue : 312,714 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 27002
วันที่: อาทิตย์ 17 กันยายน 2566
Section: First Section/วาไรตี้-เที่ยวไทย/ท่องโลก

หน้า: 4(เต็มหน้า)

คอลัมน์: เดลินิวส์วาไรตี้: เที่ยวสนุก สุขภาพดี ที่นี่ 'เบตง'

รหัสข่าว: C-230917004051(17 ก.ย. 66/03:04) หน้า: 1/5

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 230.52 Ad Value: 414,936 PRValue : 1,244,808 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 27002
วันที่: อาทิตย์ 17 กันยายน 2566
Section: First Section/วาไรตี้-เที่ยวไทย/ท่องโลก

หน้า: 4(เต็มหน้า)

คอลัมน์: เดลินิวส์วาไรตี้: เที่ยวสนุก สุขภาพดี ที่นี่ 'เบตง'

รหัสข่าว: C-230917004051(17 ก.ย. 66/03:04) หน้า: 2/5

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 230.52 Ad Value: 414,936 PRValue : 1,244,808 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 27002
วันที่: อาทิตย์ 17 กันยายน 2566
Section: First Section/วาไรตี้-เที่ยวไทย/ท่องโลก

หน้า: 4(เต็มหน้า)

คอลัมน์: เดลินิวส์วาไรตี้: เที่ยวสนุก สุขภาพดี ที่นี่ 'เบตง'

รหัสข่าว: C-230917004051(17 ก.ย. 66/03:04) หน้า: 3/5

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 230.52 Ad Value: 414,936 PRValue : 1,244,808 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 27002
วันที่: อาทิตย์ 17 กันยายน 2566
Section: First Section/วาไรตี้-เที่ยวไทย/ท่องโลก

หน้า: 4(เต็มหน้า)

คอลัมน์: เดลินิวส์วาไรตี้: เที่ยวสนุก สุขภาพดี ที่นี่ 'เบตง'

รหัสข่าว: C-230917004051(17 ก.ย. 66/03:04) หน้า: 4/5

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 230.52 Ad Value: 414,936 PRValue : 1,244,808 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 27002
วันที่: อาทิตย์ 17 กันยายน 2566
Section: First Section/วาไรตี้-เที่ยวไทย/ท่องโลก

หน้า: 4(เต็มหน้า)

คอลัมน์: เดลินิวส์วาไรตี้: เที่ยวสนุก สุขภาพดี ที่นี่ 'เบตง'

รหัสข่าว: C-230917004051(17 ก.ย. 66/03:04) หน้า: 5/5

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 230.52 Ad Value: 414,936 PRValue : 1,244,808 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 27 ฉบับที่: 9802
วันที่: เสาร์ 16 กันยายน 2566
Section: First Section/ยานยนต์

หน้า: 13(บนขวา)

หัวข้อข่าว: ยามาฮ่าปลูกป่ามุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ตั้งเป้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2050

รหัสข่าว: C-230916008032(16 ก.ย. 66/05:20) หน้า: 1/2

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 63.69 Ad Value: 76,428 PRValue : 229,284 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 27 ฉบับที่: 9802
วันที่: เสาร์ 16 กันยายน 2566
Section: First Section/ยานยนต์

หน้า: 13(บนขวา)

หัวข้อข่าว: ยามาฮ่าปลูกป่ามุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ตั้งเป้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2050

รหัสข่าว: C-230916008032(16 ก.ย. 66/05:20) หน้า: 2/2

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 63.69 Ad Value: 76,428 PRValue : 229,284 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

“พัชรวาท” เดินหน้าดัน คกก.แหง่ชาติ แก้ปัญหา ”PM 2.5-ควันไฟป่า” สั่ง “ก.ป่าไม้” สางปม 
สปก.ในพื้นที่ป่าสงวนฯ 

  

“พัชรวาท” เดินหน้าดันคณะกรรมการแห่งชาติ แก้ปัญหา ”PM 2.5-ควันไฟป่า” ขันน็อตลาดตระเวน-ระดม
ก าลังดับไฟป่า เข้ม กม.คนลักลอบเผา สั่ง “กรมป่าไม้” แก้ปัญหา ปชช.ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ไร้เอกสาร
สิทธิ สปก. เล็ง ส่งเข้าโครงการ คทช. ยัน เข้าใจหัวอกคนเดือดร้อน 

เมื่อวันที่ 17 ก.ย.66 พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จากการประชุมรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 
เมื่อวันที่ 15 ก.ย.ที่ผ่านมา ที่ด่านศุลกากรแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกร ะทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ อยากให้มีการยกระดับคณะกรรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5 
รวมถึงปัญหาหมอกควันไฟป่า เป็น คณะกรรมการแห่งชาติ เพ่ือเร่งรัดการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด เห็นผลอย่าง
รวดเร็วนั้น ตนได้สั่งการอย่างเร่งด่วน ให้ยกระดับคณะกรรมการแห่งชาติ ในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษจากฝุ่นละอองในช่วงสถานการณ์วิกฤต 

“พร้อมให้มีแผนการด าเนินงาน ทั้งมาตรการระยะยาว และมาตรการเร่งด่วน เช่น ปิดป่าในส่วนที่มี
สถานการณ์ไฟป่าอยู่ในระดับวิกฤต หรือ เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในขั้นรุนแรง รวมถึงสั่งระดมสรรพก าลั งเจ้าหน้าที่
ดับไฟป่า เครือข่ายอาสาสมัครดับไฟป่า อุปกรณ์ เครื่องมือ และอากาศยาน ในการลาดตระเวนเฝ้าระวัง และ
ปฏิบัติการดับไฟอย่างเข้มข้น นอกจากนี้ ยังห้ามเผาในที่โล่งในช่วงนี้ และให้บรูณาการหน่วยงานในพ้ืนที่ ร่วมกัน
ลาดตระเวนเฝ้าระวังการเผา ป้องกันไม่ให้มีการเผาอย่างเข้มข้น ให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกับผู้ลักลอบเผา 
หรือ ผู้กระท าผิดอย่างเข้มงวด พร้อมให้ทุกหน่วยงานเน้นการสื่อสารผลการด าเนินงานของภาครัฐในการป้องกัน
แก้ไขปัญหา หมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละออง ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องด้วย” พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าว 

พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีปัญหาที่อยู่อาศัยของประชาชนในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ของ
ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ าแม่ค า ป่าน้ าแม่สลอง 
และป่าน้ าแม่สลวงฝั่งซ้าย นั้น พบว่า พื้นที่ดังกล่าว เป็นพ้ืนที่กฤษฎีก าหนดเขตในเป็นเขตปฎิรูปที่ดิน แต่ไม่สามารถ
ออกเอกสารแสดงการครอบครองที่ดิน สปก.ให้กับประชาชนได้ เนื่องจากพบว่า พ้ืนที่นี้ มีภาระผูกพันการใช้



ประโยชน์ของกองทัพบกอยู่ รวมถึงมีความลาดชันสูงกว่าร้อยละ 35 ตนจึงสั่งการให้ กรมป่าไม้ และส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ประสานกับ อบต.แม่สลองนอก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือลงพ้ืนที่ส ารวจ
แปลงที่พบปัญหา เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของพ้ืนที่ เพื่อกันคืนจาก 
สปก. ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติในการคืนพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ กลับคืนกรมป่าไม้ พ.ศ.2538 
เพ่ือที่กรมป่าไม้ จะได้น าพ้ืนที่ดังกล่าวมาด าเนินการแก้ไขปัญหาประชาชน ด้วยการเข้าโครงการจัดที่ดินท ากิน
ให้กับชุมชน หรือ คทช.ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“พัชรวาท” ไม่รอช้า ฟังความเห็นชาวเชียงราย เดินหน้าดันคณะกรรมการแห่งชาติ แก้ปัญหา”
PM 2.5-ควันไฟป่า” 

 

  
 

“พัชรวาท” ไม่รอช้า ฟังความเห็นชาวเชียงราย เดินหน้าดันคณะกรรมการแห่งชาติ แก้ปัญหา”PM 2.5-ควัน
ไฟป่า” ขันน็อต ลาดตระเวน-ระดมก าลังดับไฟป่า เข้มกฎหมายคนลักลอบเผา สั่ง กรมป่าไม้ แก้ปัญหา
ประชาชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ไร้เอกสารสิทธิ สปก. เล็ง ส่งเข้าโครงการ คทช. ยัน เข้าใจหัวอกคน
เดือดร้อน 

วันที่ 17 กันยายน 2566 พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จากการประชุมรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะของ
ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 15 กันยายน ที่ผ่านมา ที่ด่านศุลกากรแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมี
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ อยากให้มีการยกระดับคณะกรรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5 รวมถึงปัญหาหมอกควันไฟป่า เป็น คณะกรรมการแห่งชาติ เพ่ือเร่งรัดการแก้ไข
ปัญหาให้ตรงจุด เห็นผลอย่างรวดเร็วนั้น ตนได้สั่งการอย่างเร่งด่วน ให้ยกระดับคณะกรรมการแห่งชาติ ในเรื่องการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในช่วงสถานการณ์วิกฤต 

“พร้อมให้มีแผนการด าเนินงาน ทั้งมาตรการระยะยาว และมาตรการเร่งด่วน เช่น ปิดป่าในส่วนที่มี
สถานการณ์ไฟป่าอยู่ในระดับวิกฤต หรือ เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในขั้นรุนแรง รวมถึงสั่งระดมสรรพก าลังเจ้าหน้าที่
ดับไฟป่า เครือข่ายอาสาสมัครดับไฟป่า อุปกรณ์ เครื่องมือ และอากาศยาน ในการลาดตระเวนเฝ้าระวัง และ
ปฏิบัติการดับไฟอย่างเข้มข้น นอกจากนี้ ยังห้ามเผาในที่โล่งในช่วงนี้ และให้บรูณาการหน่ วยงานในพ้ืนที่ ร่วมกัน



ลาดตระเวนเฝ้าระวังการเผา ป้องกันไม่ให้มีการเผาอย่างเข้มข้น ให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกับผู้ลักลอบเผา 
หรือ ผู้กระท าผิดอย่างเข้มงวด พร้อมให้ทุกหน่วยงานเน้นการสื่อสารผลการด าเนินงานของภาครัฐในการป้องกัน
แก้ไขปัญหา หมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละออง ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องด้วย” พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าว 

พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีปัญหาที่อยู่อาศัยของประชาชนในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ของ
ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ าแม่ค า ป่าน้ าแม่สลอง 
และป่าน้ าแม่สลวงฝั่งซ้าย นั้น พบว่า พื้นที่ดังกล่าว เป็นพ้ืนที่กฤษฎีก าหนดเขตในเป็นเขตปฎิรูปที่ดิน แต่ไม่สามารถ
ออกเอกสารแสดงการครอบครองที่ดิน สปก.ให้กับประชาชนได้ เนื่องจากพบว่า พ้ืนที่นี้ มีภาระผูกพันการใช้
ประโยชน์ของกองทัพบกอยู่ รวมถึงมีความลาดชันสูงกว่าร้อยละ 35 ตนจึงสั่งการให้ กรมป่าไม้ และส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ประสานกับ อบต.แม่สลองนอก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือลงพ้ืนที่ส ารวจ
แปลงที่พบปัญหา เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของพ้ืนที่ เพื่อกันคืนจาก 
สปก. ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติในการคืนพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ กลับคืนกรมป่าไม้ พ.ศ.2538 
เพ่ือที่กรมป่าไม้ จะได้น าพ้ืนที่ดังกล่าวมาด าเนินการแก้ไขปัญหาประชาชน ด้วยการเข้าโครงการจัดที่ดินท ากิน
ให้กับชุมชน หรือ คทช.ต่อไป 

“ผมจะสนับสนุนคุณภาพในการด ารงชีวิต ให้สามารถอยู่อาศัยและท ากินในพ้ืนที่ลุ่มน้ า 1 และ 2 พร้อม
กับอ านวยความสะดวก ลดขั้นตอนการอนุญาต เพ่ือให้มีการพัฒนาสาธารณูปโภค และใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่าง
ยั่งยืน ภายใต้การด าเนินโครงการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยท ากินในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ หรือ คทช. ซึ่งเ ป็น
หลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ในพ้ืนที่ลุ่มน้ า 1 และ 2 ทั้งประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์
หรือไม่ก็ตาม เพราะผมเข้าใจปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนเป็นอย่างดี” รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 
กล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

'พัชรวาท' ไม่รอช้าฟังเสียงชาวเชียงราย เดินหน้าแก้ปัญหา PM 2.5-ควันไฟป่า 

 “พล.ต.อ.พัชรวาท” ไม่รอช้า ฟังความเห็นชาวเชียงราย เดินหน้าดันคณะกรรมการแห่งชาติ แก้ปัญหา”PM 

2.5-ควันไฟป่า” ขันน็อต ลาดตระเวน-ระดมก าลังดับไฟป่า เข้มกฎหมายคนลักลอบเผา สั่ง กรมป่าไม้ แก้ปัญหา
ประชาชนในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ไร้เอกสารสิทธิ สปก. เล็ง ส่งเข้าโครงการ คทช. ยัน เข้าใจหัวอกคนเดือดร้อน 

วันที่ 17 กันยายน 2566 พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จากการประชุมรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะของ
ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 15 กันยายน ที่ผ่านมา ที่ด่านศุลกากรแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมี
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ อยากให้มีการยกระดับคณะกรรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5 รวมถึงปัญหาหมอกควันไฟป่า เป็น คณะกรรมการแห่งชาติ เพ่ือเร่งรัดการแก้ไข
ปัญหาให้ตรงจุด เห็นผลอย่างรวดเร็วนั้น ตนได้สั่งการอย่างเร่งด่วน ให้ยกระดับคณะกรรมการแห่งชาติ ในเรื่องการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในช่วงสถานการณ์วิกฤต  

“พร้อมให้มีแผนการด าเนินงาน ทั้งมาตรการระยะยาว และมาตรการเร่งด่วน เช่น ปิดป่าในส่วนที่มี
สถานการณ์ไฟป่าอยู่ในระดับวิกฤต หรือ เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในขั้นรุนแรง รวมถึงสั่งระดมสรรพก าลังเจ้าหน้าที่
ดับไฟป่า เครือข่ายอาสาสมัครดับไฟป่า อุปกรณ์ เครื่องมือ และอากาศยาน ในการลาดตระเวนเฝ้าระวัง และ
ปฏิบัติการดับไฟอย่างเข้มข้น นอกจากนี้ ยังห้ามเผาในที่โล่งในช่วงนี้ และให้บรูณาการหน่วยงานในพ้ืนที่ ร่วมกัน
ลาดตระเวนเฝ้าระวังการเผา ป้องกันไม่ให้มีการเผาอย่างเข้มข้น ให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกับผู้ลักลอบเผา 
หรือ ผู้กระท าผิดอย่างเข้มงวด พร้อมให้ทุกหน่วยงานเน้นการสื่อสารผลการด าเนินงานของภาครัฐในการป้องกัน
แก้ไขปัญหา หมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละออง ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องด้วย” พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าว 

 



พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีปัญหาที่อยู่อาศัยของประชาชนในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ของ
ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ าแม่ค า ป่าน้ าแม่สลอง 
และป่าน้ าแม่สลวงฝั่งซ้าย นั้น พบว่า พื้นที่ดังกล่าว เป็นพ้ืนที่กฤษฎีก าหนดเขตในเป็นเขตปฎิรูปที่ดิน แต่ไม่สามารถ
ออกเอกสารแสดงการครอบครองที่ดิน สปก.ให้กับประชาชนได้ เนื่องจากพบว่า พ้ืนที่นี้  มีภาระผูกพันการใช้
ประโยชน์ของกองทัพบกอยู่ รวมถึงมีความลาดชันสูงกว่าร้อยละ 35 ตนจึงสั่งการให้ กรมป่าไม้ และส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ประสานกับ อบต.แม่สลองนอก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือลงพ้ืนที่ส ารวจ
แปลงที่พบปัญหา เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของพ้ืนที่ เพื่อกันคืนจาก 
สปก. ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติในการคืนพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ กลับคืนกรมป่าไม้ พ.ศ.2538 
เพ่ือที่กรมป่าไม้ จะได้น าพ้ืนที่ดังกล่าวมาด าเนินการแก้ไขปัญหาประชาชน ด้วยการเข้าโครงการจัดที่ดินท ากิน
ให้กับชุมชน หรือ คทช.ต่อไป  

   

“ผมจะสนับสนุนคุณภาพในการด ารงชีวิต ให้สามารถอยู่อาศัยและท ากินในพ้ืนที่ลุ่มน้ า 1 และ 2 พร้อม
กับอ านวยความสะดวก ลดขั้นตอนการอนุญาต เพ่ือให้มีการพัฒนาสาธารณูปโภค และใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่าง
ยั่งยืน ภายใต้การด าเนินโครงการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยท ากินในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ หรือ คทช. ซึ่งเป็น
หลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ในพ้ืนที่ลุ่มน้ า 1 และ 2 ทั้งประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์
หรือไม่ก็ตาม เพราะผมเข้าใจปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนเป็นอย่างดี” รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 
กล่าว. 

   

  

 



 

“พัชรวาท” ไม่รอช้า! ฟังความเห็นชาวเชียงราย เดินหน้าดันคณะกรรมการแห่งชาติ แก้ปัญหา”
PM 2.5-ควันไฟป่า” 

 

 “พล.ต.อ.พัชรวาท” ไม่รอช้า ฟังความเห็นชาวเชียงราย เดินหน้าดันคณะกรรมการ
แห่งชาติ แก้ปัญหา”PM 2.5-ควันไฟป่า”  ขันน็อตลาดตระเวน-ระดมก าลังดับไฟป่า เข้มกฎหมาย
คนลักลอบเผา สั่ง กรมป่าไม้ แก้ปัญหาประชาชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ไร้เอกสารสิทธิ สปก. 
เล็ง ส่งเข้าโครงการ คทช. ยัน เข้าใจหัวอกคนเดือดร้อน  

เมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2566 พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กล่าวว่า จากการประชุมรับทราบ
ปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย เมื่อวันท่ี 15 กันยายน ท่ีผ่านมา ท่ี
ด่านศุลกากรแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมีประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม คือ อยากให้มีการยกระดับคณะกรรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5 รวมถึงปัญหา
หมอกควันไฟป่า เป็น คณะกรรมการแห่งชาติ เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด เห็นผลอย่ าง
รวดเร็วนั้น ตนได้สั่งการอย่างเร่งด่วน ให้ยกระดับคณะกรรมการแห่งชาติ ในเรื่องการป้องกันและ
แก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในช่วงสถานการณ์วิกฤต  

 

 



“พร้อมให้มีแผนการด าเนินงาน ทั้งมาตรการระยะยาว และมาตรการเร่งด่วน เช่น ปิดป่าในส่วนที่มี
สถานการณ์ไฟป่าอยู่ในระดับวิกฤต หรือ เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในขั้นรุนแรง รวมถึงสั่งระดมสรรพก าลังเจ้าหน้าที่
ดับไฟป่า เครือข่ายอาสาสมัครดับไฟป่า อุปกรณ์ เครื่องมือ และอากาศยาน ในการลาดตระเวนเฝ้าระวัง และ
ปฏิบัติการดับไฟอย่างเข้มข้น นอกจากนี้ ยังห้ามเผาในที่โล่งในช่วงนี้ และให้บรูณาการหน่วยงานในพ้ืนที่ ร่วมกัน
ลาดตระเวนเฝ้าระวังการเผา ป้องกันไม่ให้มีการเผาอย่างเข้มข้น ให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกับผู้ลักลอบเผา 
หรือ ผู้กระท าผิดอย่างเข้มงวด พร้อมให้ทุกหน่วยงานเน้นการสื่อสารผลการด าเนินงานของภาครัฐในการป้องกัน
แก้ไขปัญหา หมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละออง ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องด้วย” พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าว  

พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีปัญหาที่อยู่อาศัยของประชาชนในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ของ
ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ าแม่ค า ป่าน้ าแม่สลอง 
และป่าน้ าแม่สลวงฝั่งซ้าย นั้น พบว่า พื้นที่ดังกล่าว เป็นพ้ืนที่กฤษฎีก าหนดเขตในเป็นเขตปฎิรูปที่ดิน แต่ไม่สามารถ
ออกเอกสารแสดงการครอบครองที่ดิน สปก.ให้กับประชาชนได้ เนื่องจากพบว่า พ้ืนที่นี้ มีภาระผูกพันการใช้
ประโยชน์ของกองทัพบกอยู่ รวมถึงมีความลาดชันสูงกว่าร้อยละ 35 ตนจึงสั่งการให้ กรมป่าไม้ และส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ประสานกับ อบต.แม่สลองนอก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือลงพ้ืนที่ส ารวจ
แปลงที่พบปัญหา เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของพ้ืนที่ เพื่อกันคืนจาก 
สปก. ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติในการคืนพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ กลับคืนกรมป่าไม้ พ.ศ.2538 
เพ่ือที่กรมป่าไม้ จะได้น าพ้ืนที่ดังกล่าวมาด าเนินการแก้ไขปัญหาประชาชน ด้วยการเข้าโครงการจัดที่ดินท ากิน
ให้กับชุมชน หรือ คทช.ต่อไป  

“ผมจะสนับสนุนคุณภาพในการด ารงชีวิต ให้สามารถอยู่อาศัยและท ากินในพ้ืนที่ลุ่มน้ า 1 และ 2 พร้อมกับอ านวย
ความสะดวก ลดขั้นตอนการอนุญาต เพื่อให้มีการพัฒนาสาธารณูปโภค และใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน ภายใต้
การด าเนินโครงการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยท ากินในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ หรือ คทช. ซึ่ง เป็นหลักการและ
แนวทางปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ในพ้ืนที่ลุ่มน้ า 1 และ 2 ทั้งประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หรือไม่ก็ตาม 
เพราะผมเข้าใจปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนเป็นอย่างดี” รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ กล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

'พัชรวาท' ลุยแก้วิกฤตฝุ่นพิษภาคเหนือ ไฟเขียวใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ า 

 

“พัชรวาท” ฟังความเห็นชาวเชียงราย เดินหน้าดันค.กก.แห่งชาติ แก้ปัญหา”PM 2.5-ควันไฟป่า” ขันน็อต 
ลาดตระเวน-ระดมก าลังดับไฟป่า เข้มกฎหมายคนลักลอบเผา สั่ง กรมป่าไม้ แก้ปัญหาประชาชนในพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติ ไร้เอกสารสิทธิ สปก. เล็ง ส่งเข้าโครงการ คทช. ยัน เข้าใจหัวอกคนเดือดร้อน 

17 ก.ย.2566 – พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จากการประชุมรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนใน
พ้ืนที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 15 กันยายน ที่ผ่านมา ที่ด่านศุลกากรแม่สาย จังหวัดเชียงราย  โดยมีประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ อยากให้มีการยกระดับคณะกรรรมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา PM 2.5 รวมถึงปัญหาหมอกควันไฟป่า เป็น คณะกรรมการแห่งชาติ เพ่ือเร่งรัดการแก้ไขปัญหาให้
ตรงจุด เห็นผลอย่างรวดเร็วนั้น ตนเองได้สั่งการอย่างเร่งด่วน ให้ยกระดับคณะกรรมการแห่งชาติ ในเรื่องการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในช่วงสถานการณ์วิกฤต 

“พร้อมให้มีแผนการด าเนินงาน ทั้งมาตรการระยะยาว และมาตรการเร่งด่วน เช่น ปิดป่าในส่วนที่มีสถานการณ์ไฟ
ป่าอยู่ในระดับวิกฤต หรือ เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในขั้นรุนแรง รวมถึงสั่งระดมสรรพก าลังเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า 
เครือข่ายอาสาสมัครดับไฟป่า อุปกรณ์ เครื่องมือ และอากาศยาน ในการลาดตระเวนเฝ้าระวัง และปฏิบัติการดับ
ไฟอย่างเข้มข้น นอกจากนี้ ยังห้ามเผาในที่โล่งในช่วงนี้ และให้บรูณาการหน่วยงานในพ้ืนที่ ร่วมกันลาดตระเวนเฝ้า
ระวังการเผา ป้องกันไม่ให้มีการเผาอย่างเข้มข้น ให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกับผู้ลักลอบเผา หรือ ผู้กระท า
ผิดอย่างเข้มงวด พร้อมให้ทุกหน่วยงานเน้นการสื่อสารผลการด าเนินงานของภาครัฐในการป้องกันแก้ไขปัญหา 
หมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละออง ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องด้วย” พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าว 



พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีปัญหาที่อยู่อาศัยของประชาชนในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ของ
ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ าแม่ค า ป่าน้ าแม่สลอง 
และป่าน้ าแม่สลวงฝั่งซ้าย นั้น พบว่า พ้ืนที่ดังกล่าว เป็นพ้ืนที่กฤษฎีก าหนดเขตในเป็นเขตปฎิรูปที่ดิน แต่ไม่สามารถ
ออกเอกสารแสดงการครอบครองที่ดิน สปก.ให้กับประชาชนได้ เนื่องจากพบว่า พ้ืนที่นี้ มีภาระผูกพันการใช้
ประโยชน์ของกองทัพบกอยู่ รวมถึงมีความลาดชันสูงกว่าร้อยละ 35 ตน 

พล.ต.อ.พัชรวาท ระบุว่า จึงสั่งการให้ กรมป่าไม้ และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 
ประสานกับ อบต.แม่สลองนอก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือลงพ้ืนที่ส ารวจแปลงที่พบปัญหา เพ่ือให้สามารถใช้
ประโยชน์จากพ้ืนที่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของพ้ืนที่ เพ่ือกันคืนจาก สปก. ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย
แนวทางการปฏิบัติในการคืนพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ กลับคืนกรมป่าไม้ พ.ศ.2538 เพ่ือที่กรมป่าไม้ จะได้น าพ้ืนที่
ดังกล่าวมาด าเนินการแก้ไขปัญหาประชาชน ด้วยการเข้าโครงการจัดที่ดินท ากินให้กับชุมชน หรือ คทช.ต่อไป 

“ผมจะสนับสนุนคุณภาพในการด ารงชีวิต ให้สามารถอยู่อาศัยและท ากินในพ้ืนที่ลุ่มน้ า 1 และ 2 พร้อม
กับอ านวยความสะดวก ลดขั้นตอนการอนุญาต เพ่ือให้มีการพัฒนาสาธารณูปโภค และใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่าง
ยั่งยืน ภายใต้การด าเนินโครงการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยท ากินในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ หรือ คทช. ซึ่งเป็น
หลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ในพ้ืนที่ลุ่มน้ า 1 และ 2 ทั้งประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์
หรือไม่ก็ตาม เพราะผมเข้าใจปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนเป็นอย่างดี” รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 
กล่าว. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

‘บ๊ิกป๊อด’ ดันคณะกรรมการแห่งชาติแก้ปัญหา ‘PM 2.5-ควนัไฟป่า’ 

 

‘บิ๊กป๊อด’ ดันคณะกรรมการแห่งชาติแก้ปัญหา ‘PM 2.5-ควันไฟป่า’ เข้มกม.ลักลอบเผา สั่งกรมป่าไม้  
แก้ปัญหาปชช.ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ไร้เอกสารสิทธิ สปก. เล็ง ส่งเข้าโครงการ คทช. ยัน เข้าใจหัวอกคน
เดือดร้อน 

เมื่อวันที่ 17 กันยายน พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า จากการประชุมรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะของ
ประชาชนในพื้นที่จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 15 กันยายน ที่ผ่านมา ที่ด่านศุลกากรแม่สาย โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ อยากให้มีการยกระดับคณะกรรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
PM 2.5 รวมถึงปัญหาหมอกควันไฟป่า เป็น คณะกรรมการแห่งชาติ เพ่ือเร่งรัดการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด เห็นผล
อย่างรวดเร็วนั้น ตนได้สั่งการอย่างเร่งด่วน ให้ยกระดับคณะกรรมการแห่งชาติ ในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษจากฝุ่นละอองในช่วงสถานการณ์วิกฤต 



 

“พร้อมให้มีแผนการด าเนินงาน ทั้งมาตรการระยะยาว และมาตรการเร่งด่วน เช่น ปิดป่าในส่วนที่มี
สถานการณ์ไฟป่าอยู่ในระดับวิกฤต หรือ เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในข้ันรุนแรง รวมถึงสั่งระดมสรรพก าลังเจ้าหน้าที่
ดับไฟป่า เครือข่ายอาสาสมัครดับไฟป่า อุปกรณ์ เครื่องมือ และอากาศยาน ในการลาดตระเวนเฝ้าระวัง และ
ปฏิบัติการดับไฟอย่างเข้มข้น นอกจากนี้ ยังห้ามเผาในที่โล่งในช่วงนี้ และให้บรูณาการหน่วยงานในพื้นท่ี ร่วมกัน
ลาดตระเวนเฝ้าระวังการเผา ป้องกันไม่ให้มีการเผาอย่างเข้มข้น ให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกับผู้ลักลอบเผา 
หรือ ผู้กระท าผิดอย่างเข้มงวด พร้อมให้ทุกหน่วยงานเน้นการสื่อสารผลการด าเนินงานของภาครัฐในการป้องกัน
แก้ไขปัญหา หมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละออง ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องด้วย” พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าว 

พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีปัญหาที่อยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ของ
ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ าแม่ค า ป่าน้ าแม่สลอง 
และป่าน้ าแม่สลวงฝั่งซ้าย นั้น พบว่า พื้นที่ดังกล่าว เป็นพ้ืนที่กฤษฎีก าหนดเขตในเป็นเขตปฎิรูปที่ดิน แต่ไม่
สามารถออกเอกสารแสดงการครอบครองที่ดิน สปก.ให้กับประชาชนได้ เนื่องจากพบว่า พื้นที่นี้ มีภาระผูกพันการ
ใช้ประโยชน์ของกองทัพบกอยู่ รวมถึงมีความลาดชันสูงกว่าร้อยละ 35 จึงสั่งการให้ กรมป่าไม้ และส านักจัดการ
ทรพัยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ประสานกับ อบต.แม่สลองนอก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลงพ้ืนที่ส ารวจ
แปลงที่พบปัญหา เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของพ้ืนที่ เพ่ือกันคืน
จาก สปก. ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติในการคืนพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ กลับคืนกรมป่าไม้ พ.ศ.
2538 เพื่อที่กรมป่าไม้ จะได้น าพื้นที่ดังกล่าวมาด าเนินการแก้ไขปัญหาประชาชน ด้วยการเข้าโครงการจัดที่ดินท า
กินให้กับชุมชน หรือ คทช.ต่อไป 

“ผมจะสนับสนุนคุณภาพในการด ารงชีวิต ให้สามารถอยู่อาศัยและท ากินในพ้ืนที่ลุ่มน้ า 1 และ 2 พร้อม
กับอ านวยความสะดวก ลดขั้นตอนการอนุญาต เพ่ือให้มีการพัฒนาสาธารณูปโภค และใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่าง
ยั่งยืน ภายใต้การด าเนินโครงการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยท ากินในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ หรือ คทช. ซึ่งเป็น
หลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ในพ้ืนที่ลุ่มน้ า 1 และ 2 ทั้งประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์
หรือไม่ก็ตาม เพราะผมเข้าใจปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี” พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าว 

 



 

'พัชรวาท' สั่งแก้ปัญหามลพิษจ.เชียงราย ลาดตระเวน เตรียมระดมดบัไปฟ่า 

 

 พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สั่งการเร่งด่วน ยกระดับคณะกรรมการแห่งชาติ ในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ
จากฝุ่นละอองในช่วงสถานการณ์วิกฤตในพื้นที่ จ.เชียงราย   

พร้อมให้มีแผนการด าเนินงาน ทั้งมาตรการระยะยาว และมาตรการเร่งด่วน เช่น ปิดป่าในส่วนที่มี
สถานการณ์ไฟป่าอยู่ในระดับวิกฤต หรือ เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในข้ันรุนแรง สั่งระดมสรรพก าลังเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า 
เครือข่ายอาสาสมัครดับไฟป่า อุปกรณ์ เครื่องมือ และอากาศยาน ในการลาดตระเวนเฝ้าระวัง และปฏิบัติการดับ
ไฟอย่างเข้มข้น 

นอกจากนี้ยังห้ามเผาที่โล่งในช่วงนี้ และให้หน่วยงานในพื้นที่บรูณาการลาดตระเวนเฝ้าระวังการเผา 
ป้องกันไม่ให้มีการเผา เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ลักลอบเผา หรือ ผู้กระท าผิดอย่างเข้มงวด  

ส่วนกรณีปัญหาที่อยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.
เชียงราย เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ าแม่ค า ป่าน้ าแม่สลอง และป่าน้ าแม่สลวงฝั่งซ้าย พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าว
ว่า พื้นที่ดังกล่าว เป็นพ้ืนที่กฤษฎีก าหนดเขตในเป็นเขตปฎิรูปที่ดิน แต่ไม่สามารถออกเอกสารแสดงการครอบครอง
ที่ดิน สปก.ให้กับประชาชนได้ เนื่องจากพบว่า พื้นที่นี้มีภาระผูกพันการใช้ประโยชน์ของกองทัพบกอยู่ มีความลาด
ชันสูงกว่าร้อยละ 35 

ตนจึงสั่งการให้ กรมป่าไม้ และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ประสานกับ อบต.แม่สลอง
นอก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพ้ืนที่ส ารวจแปลงที่พบปัญหา เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของพ้ืนที่ เพื่อกันคืนจาก สปก. ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติในการคืน



พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ กลับคืนกรมป่าไม้ พ.ศ.2538 เพ่ือที่กรมป่าไม้ จะได้น าพ้ืนที่ดังกล่าวมาด าเนินการแก้ไข
ปัญหาประชาชน ด้วยการเข้าโครงการจัดที่ดินท ากินให้กับชุมชน หรือ คทช.ต่อไป  

“ผมจะสนับสนุนคุณภาพในการด ารงชีวิต ให้สามารถอยู่อาศัยและท ากินในพ้ืนที่ลุ่มน้ า 1 และ 2 พร้อม
กับอ านวยความสะดวกลดขั้นตอนการอนุญาต เพ่ือให้มีการพัฒนาสาธารณูปโภค และใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่าง
ยั่งยืน ภายใต้การด าเนินโครงการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยท ากินในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ หรือ คทช. ซึ่งเป็น
หลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ในพ้ืนที่ลุ่มน้ า 1 และ 2 ทั้งประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์
หรือไม่ก็ตาม เพราะผมเข้าใจปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี” รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 
กล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"พัชรวาท" สั่งยกระดับแก้ PM2.5 หาทางออกปัญหา คนกับป่า ในพ้ืนที่เชียงราย 

 

"พัชรวาท” สั่งยกระดับ "คณะกรรมการแห่งชาติ" แก้ ”PM 2.5-ไฟป่า” วางแผน 2 ระยะ บูรณาการ
หน่วยงานลาดตระเวน เฝ้าระวังลักลอบเผา สั่งแก้ปัญหา คนกับป่า ในพื้นที่สงวน ใน2ลุ่มน้ า เล็ง ส่งเข้า
โครงการ คทช. ยัน เข้าใจหัวอกคนเดือดร้อน 

 พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จากการประชุมรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 
เมื่อวันที่ 15 กันยายน ที่ผ่านมา ที่ด่านศุลกากรแม่สายจังหวัดเชียงราย โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คืออยากให้มีการยกระดับคณะกรรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5 
รวมถึงปัญหาหมอกควันไฟป่า เป็น คณะกรรมการแห่งชาติ เพ่ือเร่งรัดการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด เห็นผลอย่าง
รวดเร็วนั้น ตนได้สั่งการอย่างเร่งด่วน ให้ยกระดับคณะกรรมการแห่งชาติ ในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษจากฝุ่นละอองในช่วงสถานการณ์วิกฤติ  

“พร้อมให้มีแผนการด าเนินงาน ทั้งมาตรการระยะยาว และมาตรการเร่งด่วน เช่น ปิดป่าในส่วนที่มี
สถานการณ์ไฟป่าอยู่ในระดับวิกฤติ หรือ เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในขั้นรุนแรง รวมถึงสั่งระดมสรรพก าลังเจ้าหน้าที่
ดับไฟป่า เครือข่ายอาสาสมัครดับไฟป่า อุปกรณ์ เครื่องมือ และอากาศยาน ในการลาดตระเวนเฝ้าระวัง และ
ปฏิบัติการดับไฟอย่างเข้มข้น นอกจากนี้ ยังห้ามเผาในที่โล่งในช่วงนี้ และให้บูรณาการหน่วยงานในพ้ืนที่ ร่วมกัน
ลาดตระเวนเฝ้าระวังการเผาป้องกันไม่ให้มีการเผาอย่างเข้มข้น ให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกับผู้ลักลอบเผา 
หรือ ผู้กระท าผิดอย่างเข้มงวด พร้อมให้ทุกหน่วยงานเน้นการสื่อสารผลการด าเนินงานของภาครัฐในการป้องกัน
แก้ไขปัญหา หมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละออง ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องด้วย” พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าว 

พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีปัญหาที่อยู่อาศัยของประชาชนในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติของต าบล
แม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ าแม่ค า ป่าน้ าแม่สลอง และป่า



น้ าแม่สลวงฝั่งซ้าย นั้น พบว่า พ้ืนที่ดังกล่าว เป็นพ้ืนที่กฤษฎีก าหนดเขตในเป็นเขตปฎิรูปที่ดิน แต่ไม่สามารถออก
เอกสารแสดงการครอบครองที่ดินสปก.ให้กับประชาชนได้ เนื่องจากพบว่า พ้ืนที่นี้ มีภาระผูกพันการใช้ประโยชน์
ของกองทัพบกอยู่ รวมถึงมีความลาดชันสูงกว่าร้อยละ 35 ตนจึงสั่งการให้กรมป่าไม้ และส านักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ประสานกับ อบต.แม่สลองนอก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือลงพ้ืนที่ส ารวจแปลงที่พบ
ปัญหา เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของพ้ืนที่ เพ่ือกันคืนจาก สปก. 
ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติในการคืนพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ กลับคืนกรมป่าไม้ พ.ศ.2538 
เพ่ือที่กรมป่าไม้ จะได้น าพ้ืนที่ดังกล่าวมาด าเนินการแก้ไขปัญหาประชาชน ด้วยการเข้าโครงการจัดที่ดินท ากิน
ให้กับชุมชน หรือ คทช.ต่อไป  

“ผมจะสนับสนุนคุณภาพในการด ารงชีวิต ให้สามารถอยู่อาศัยและท ากินในพ้ืนที่ลุ่มน้ า 1 และ 2 พร้อม
กับอ านวยความสะดวก ลดขั้นตอนการอนุญาต เพ่ือให้มีการพัฒนาสาธารณูปโภค และใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่าง
ยั่งยืน ภายใต้การด าเนินโครงการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยท ากินในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ หรือ คทช. ซึ่งเป็น
หลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ในพ้ืนที่ลุ่มน้ า 1 และ 2 ทั้งประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์
หรือไม่ก็ตาม เพราะผมเข้าใจปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนเป็นอย่างดี” รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 
กล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรมป่าไม้ พร้อมขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน วางแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาไฟป่า และหมอกควัน
ทางภาคเหนือ อย่างเข้มข้น 

  

 นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กรมป่าไม้ได้เตรียมความพร้อมวางแผนการด าเนินงาน 
ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ให้ความส าคัญและต้องด าเนินการ
อย่างเร่งด่วน คือเรื่องการแก้ไขปัญหาไฟป่าและปัญหาหมอกควันทางภาคเหนือ 

โดยในส่วนของกรมป่าไม้มีแผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมไฟป่า เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่
ภาคเหนือตอนบน โดยแบ่งเป็น 3 มาตรการ ได้แก่ มาตราการที่ 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและ
ควบคุมไฟป่าเชิงพ้ืนที่ มาตรการที่ 2 การรับมือ แบ่งเป็นช่วงก่อนวิกฤต มีการจัดตั้ง War room ทั้งในระดับส่วน
หน้า ระดับส านักฯ จัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษควบคุมไฟป่า พร้อมทั้งรายงานผลสถานการณ์ประจ าทุกวัน การจัดชุด
ลาดตะเวนตรวจหาไฟและจุดสกัด แจ้งจุดความร้อน จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เข้าตรวจสอบควบคุมไฟป่า และ
มาตรการที่ 3 การประเมินผลและสร้างความยั่งยืน ด าเนินการตรวจสอบไม่ให้มีการบุกรุกพ้ืนที่ที่ถูกไฟไหม้ จัดท า
แผนฟื้นฟูพ้ืนที่ที่ถูกไฟไหม้ และสรุปผลการด าเนินงานและถอดบทเรียน (AAR) 

อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า แผนปฏิบัติงานในการป้องกันไฟป่าจะช่วยลดปัญหาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน
ในพ้ืนที่ภาคเหนือ หากประชาชนพบเห็นเหตุการณ์ไฟป่าสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสิ่งแวดล้อม 1362 

ข้อมูลข่าวและที่มา 
ผู้สื่อข่าว : สวิตตา  ธนวัฒน์ 
ผู้เรียบเรียง : สวิตตา  ธนวัฒน์ 
แหล่งที่มา : หน่วยงานส านักข่าว 

 



 

กรมป่าไม้ เตรียมความพร้อมรับนโยบายเร่งด่วน พร้อมวางแผนรับมือแก้ปัญหาไฟป่า 
และหมอกควันทางภาคเหนือ 

 

 พลต ารวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายขอให้ทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเตรียมวางแผนในการ
ป้องกันการเกิดปัญหาไฟป่าและการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM2.5 พร้อมทั้งขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย และขอให้ยึดถือประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก 

 นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กรมป่าไม้ได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมวางแผนการ
ด าเนินงานตามภารกิจในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะปัญหาเร่งด่วนในขณะนี้ที่ต้องเร่งด าเนินการ
ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ให้ความส าคัญและต้องด าเนินการ
เร่งด่วน คือเรื่องการแก้ไขปัญหาไฟป่าและปัญหาหมอกควันทางภาคเหนือ โดยในส่วนของกรมป่าไม้มีแผนปฏิบัติ
การป้องกันและควบคุมไฟป่า เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน โดยแบ่งเป็น 3 
มาตรการ ได้แก่ มาตราการที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและควบคุมไฟป่าเชิงพ้ืนที่ โดยการเตรียมการ 
โดยการจัดโครงสร้างหน่วยงาน พร้อมจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนเผชิญเหตุ โดยการก าหนดพ้ืนที่เสี่ยงต่อ
การเกิดไฟป่า จัดท าข้อมูลการประสานงานและสนธิก าลัง ด้านบุคลากร เครื่องมือ นอกจากนี้จะจัดประชุมชี้แจง
แนวทางปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดฝึกอบรมสร้างความรู้ และการท าประชาสัมพันธ์เชิงรุกทุกรูปแบบให้ประชาชน
ได้รับทราบ และการสร้างเครือข่ายไฟป่าหมู่บ้าน และการบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามหลั กวิชาการ การบริหาร
จัดการชิงเผาร่วมกับ Burn Check และการออกประกาศกรมป่าไม้ เรื่องก าหนดมาตรการควบคุมการเผา ซักซ้อมแผน
ระดมพลดับไฟป่า และ มาตรการที่ 2 การรับมือ แบ่งเป็นช่วงก่อนวิกฤต มีการจัดตั้ง War room ทั้งในระดับส่วน
หน้า ระดับส านักฯ จัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษควบคุมไฟป่า พร้อมทั้งรายงานผลสถานการณ์ประจ าทุกวัน การจัดชุด
ลาดตะเวนตรวจหาไฟและจุดสกัด แจ้งจุดความร้อน จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เข้าตรวจสอบควบคุมไฟป่า หากเกิด
ปัญหาในช่วงวิกฤต การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด การจัดกิจกรรมรณรงค์วันปลอดควันพิษจากไฟป่า  



การท าประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยการชิงเก็บอย่างต่อเนื่อง การสนธิก าลัง 
อุปกรณ์ ฯลฯ ในพ้ืนที่วิกฤติ การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดนผ่านกลไกอาเซียน และมาตรการที่ 3 
การประเมินผลและสร้างความยั่งยืน ด าเนินการตรวจสอบไม่ให้มีการบุกรุกพ้ืนที่ที่ถูกไฟไหม้ จัดท าแผนฟื้นฟูพ้ืนที่
ที่ถูกไฟไหม้ และสรุปผลการด าเนินงานและถอดบทเรียน (AAR) นอกจากนี้จะมีการประสาน อปท. นอกจากนี้ ยังได้
มีการทบทวน/ปรับปรุงกฎหมาย/มาตรฐานงาน/แนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ด าเนินการศึกษา/
พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
และถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบบัญชาการสถานการณ์ไฟป่า และการพัฒนาระบบ
คาดการณ์สถานการณ์ไฟป่าล่วงหน้า 

“แผนปฏิบัติงานในการป้องกันไฟป่าที่กรมป่าไม้ด าเนินการจะช่วยลดปัญหาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนใน
พ้ืนที่ภาคเหนือ ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน ตลอดจนภาค
ประชาชนที่จะเป็นก าลังส าคัญในการช่วยกันป้องกันไฟป่าซึ่งจะช่วยให้ลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 
ในช่วงฤดูหนาวที่ก าลังจะมาถึงนอกจากนี้ขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเพ่ือไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่จะ
ก่อให้เกิดความศูนย์เสียระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ส าหรับผู้กระท าความผิดกรมป่าไม้จะด าเนินคดีบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัดและประชาชนพบเห็นเหตุการณ์ไฟป่าสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสิ่งแวดล้อม 1362” อธิบดี
กรมป่าไม้ กล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรมป่าไม้ เตรียมความพร้อมรับนโยบายเร่งด่วน พร้อมวางแผนรับมือแก้ปัญหาไฟป่า และหมอกควันทาง
ภาคเหนือ 

 

พลต ารวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายขอให้ทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเตรียมวางแผนในการ
ป้องกันการเกิดปัญหาไฟป่าและการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM2.5 พร้อมทั้งขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย และขอให้ยึดถือประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กรมป่าไม้ได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมวางแผนการ
ด าเนินงานตามภารกิจในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะปัญหาเร่งด่วนในขณะนี้ที่ต้องเร่งด าเนินการ 

ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ให้ความส าคัญและต้อง
ด าเนินการเร่งด่วน คือเรื่องการแก้ไขปัญหาไฟป่าและปัญหาหมอกควันทางภาคเหนือ โดยในส่วนของกรมป่าไม้มี
แผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมไฟป่า เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน โดย
แบ่งเป็น 3 มาตรการ ได้แก่ มาตราการที่ 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและควบคุมไฟป่าเชิงพ้ืนที่ โดย
การเตรียมการ โดยการจัดโครงสร้างหน่วยงาน พร้อมจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนเผชิญเหตุ โดยการก าหนด
พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า จัดท าข้อมูลการประสานงานและสนธิก าลัง ด้านบุคลากร เครื่องมือ นอกจากนี้จะจัด
ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดฝึกอบรมสร้างความรู้ และการท าประชาสัมพันธ์เชิงรุกทุกรูปแบบ



ให้ประชาชนได้รับทราบ และการสร้างเครือข่ายไฟป่าหมู่บ้าน และการบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ 
การบริหารจัดการชิงเผาร่วมกับ Burn Check และการออกประกาศกรมป่าไม้ เรื่องก าหนดมาตรการควบคุมการเผา 
ซักซ้อมแผนระดมพลดับไฟป่า และ มาตรการที่ 2 การรับมือ แบ่งเป็นช่วงก่อนวิกฤต มีการจัดตั้ง War room ทั้ง
ในระดับส่วนหน้า ระดับส านักฯ จัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษควบคุมไฟป่า พร้อมทั้งรายงานผลสถานการณ์ประจ าทุก
วัน การจัดชุดลาดตะเวนตรวจหาไฟและจุดสกัด แจ้งจุดความร้อน จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เข้าตรวจสอบควบคุม
ไฟป่า หากเกิดปัญหาในช่วงวิกฤต การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด การจัดกิจกรรมรณรงค์วันปลอดควันพิษจาก
ไฟป่า การท าประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยการชิงเก็บอย่างต่อเนื่อง การสนธิ
ก าลัง อุปกรณ์ ฯลฯ ในพื้นที่วิกฤติ การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดนผ่านกลไกอาเซียน และมาตรการ
ที่ 3 การประเมินผลและสร้างความยั่งยืน ด าเนินการตรวจสอบไม่ให้มีการบุกรุกพ้ืนที่ที่ถูกไฟไหม้ จัดท าแผนฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ที่ถูกไฟไหม้ และสรุปผลการด าเนินงานและถอดบทเรียน (AAR) นอกจากนี้จะมีการประสาน อปท. นอกจากนี้ 
ยังได้มีการทบทวน/ปรับปรุงกฎหมาย/มาตรฐานงาน/แนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ด าเนิน
การศึกษา/พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า รวมถึงเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบบัญชาการสถานการณ์ไฟป่า และการ
พัฒนาระบบคาดการณ์สถานการณ์ไฟป่าล่วงหน้า 

“แผนปฏิบัติงานในการป้องกันไฟป่าที่กรมป่าไม้ด าเนินการจะช่วยลดปัญหาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ
ประชาชนในพ้ืนที่ภาคเหนือ ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน 
ตลอดจนภาคประชาชนที่จะเป็นก าลังส าคัญในการช่วยกันป้องกันไฟป่าซึ่งจะช่วยให้ลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM2.5 ในช่วงฤดูหนาวที่ก าลังจะมาถึงนอกจากนี้ขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ งานด้วยความระมัดระวังเพ่ือไม่ให้เกิด
อุบัติเหตุที่จะก่อให้เกิดความศูนย์เสียระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ส าหรับผู้กระท าความผิดกรมป่าไม้จะด าเนินคดี
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและประชาชนพบเห็นเหตุการณ์ไฟป่าสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสิ่งแวดล้อม 
1362” อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

“กรมป่าไม้ เตรียมความพรอ้มรับนโยบายเร่งด่วน พรอ้มวางแผนรับมือแก้ปัญหาไฟป่า 
และหมอกควันทางภาคเหนือ !! 

 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 พลต ารวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายขอให้ทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเตรียมวางแผน
ในการป้องกันการเกิดปัญหาไฟป่าและการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM2.5 พร้อมทั้งขอให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย และขอให้ยึดถือประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก 

 นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กรมป่าไม้ได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมวางแผนการ
ด าเนินงานตามภารกิจในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะปัญหาเร่งด่วนในขณะนี้ที่ต้องเร่งด าเนินการ 
ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ให้ความส าคัญและต้องด าเนินการ
เร่งด่วน คือเรื่องการแก้ไขปัญหาไฟป่าและปัญหาหมอกควันทางภาคเหนือ โดยในส่วนของกรมป่าไม้มีแผนปฏิบัติ
การป้องกันและควบคุมไฟป่า เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน โดยแบ่งเป็น 3 
มาตรการ ได้แก่มาตราการที่ 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและควบคุมไฟป่าเชิงพ้ืนที่ โดยการเตรียมการ 
โดยการจัดโครงสร้างหน่วยงาน พร้อมจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนเผชิญเหตุ โดยการก าหนดพ้ืนที่เสี่ยงต่อ
การเกิดไฟป่า จัดท าข้อมูลการประสานงานและสนธิก าลัง ด้านบุคลากร เครื่องมือ นอกจากนี้จะจัดประชุมชี้แจง
แนวทางปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดฝึกอบรมสร้างความรู้ และการท าประชาสัมพันธ์เชิงรุกทุกรูปแบบให้ประชาชน
ได้รับทราบ และการสร้างเครือข่ายไฟป่าหมู่บ้าน และการบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามหลั กวิชาการ การบริหาร



จัดการชิงเผาร่วมกับ Burn Check และการออกประกาศกรมป่าไม้ เรื่องก าหนดมาตรการควบคุมการเผา ซักซ้อมแผน
ระดมพลดับไฟป่า และ มาตรการที่ 2 การรับมือ แบ่งเป็นช่วงก่อนวิกฤต มีการจัดตั้ง War room ทั้งในระดับส่วน
หน้า ระดับส านักฯ จัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษควบคุมไฟป่า พร้อมทั้งรายงานผลสถานการณ์ประจ าทุกวัน การจัดชุด
ลาดตะเวนตรวจหาไฟและจุดสกัด แจ้งจุดความร้อน จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เข้าตรวจสอบควบคุมไฟป่า หากเกิด
ปัญหาในช่วงวิกฤต การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด การจัดกิจกรรมรณรงค์วันปลอดควันพิษจากไฟป่า การท า
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยการชิงเก็บอย่างต่อเนื่อง การสนธิก าลัง อุปกรณ์ 
ฯลฯ ในพ้ืนที่วิกฤติ การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดนผ่านกลไกอาเซียน และมาตรการที่ 3 การ
ประเมินผลและสร้างความยั่งยืน ด าเนินการตรวจสอบไม่ให้มีการบุกรุกพ้ืนที่ที่ถูกไฟไหม้ จัดท าแผนฟื้นฟูพ้ืนที่ที่ถูก
ไฟไหม้ และสรุปผลการด าเนินงานและถอดบทเรียน (AAR) นอกจากนี้จะมีการประสาน อปท. 

นอกจากนี้ ยังได้มีการทบทวน/ปรับปรุงกฎหมาย/มาตรฐานงาน/แนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ด าเนินการศึกษา/พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า 
รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบบัญชาการสถานการณ์ไฟ
ป่า และการพัฒนาระบบคาดการณ์สถานการณ์ไฟป่าล่วงหน้า 

“แผนปฏิบัติงานในการป้องกันไฟป่าที่กรมป่าไม้ด าเนินการจะช่วยลดปัญหาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ
ประชาชนในพ้ืนที่ภาคเหนือ ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน 
ตลอดจนภาคประชาชนที่จะเป็นก าลังส าคัญในการช่วยกันป้องกันไฟป่าซึ่งจะช่วยให้ลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM2.5 ในช่วงฤดูหนาวที่ก าลังจะมาถึงนอกจากนี้ขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเพ่ือไม่ให้เกิด
อุบัติเหตุที่จะก่อให้เกิดความศูนย์เสียระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ส าหรับผู้กระท าความผิดกรมป่าไม้จะด าเนินคดี
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและประชาชนพบเห็นเหตุการณ์ไฟป่าสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสิ่งแวดล้อม 
1362” อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าว 
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กรมป่าไม้ วางแผนรับมือแก้ไฟป่า-หมอกควันทางภาคเหนือ 

 

กรมป่าไม้ วางแผนรับมือแก้ไฟป่า-หมอกควันทางภาคเหนือ 

วันที่ 16 กันยายน นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กรมป่าไม้ได้ด าเนินการเตรียมความ
พร้อมวางแผนการด าเนินงานตามภารกิจในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะปัญหาเร่งด่วนในขณะนี้ที่
ต้องเร่งด าเนินการ 

โดยมีแผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมไฟป่า เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่
ภาคเหนือตอนบน โดยแบ่งเป็น 3 มาตรการ ได้แก่ มาตราการที่ 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและ
ควบคุมไฟป่าเชิงพ้ืนที่ โดยการเตรียมการ โดยการจัดโครงสร้างหน่วยงาน พร้อมจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผน
เผชิญเหตุ โดยการก าหนดพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า จัดท าข้อมูลการประสานงานและสนธิก าลัง ด้านบุคลากร 
เครื่องมือ นอกจากนี้จะจัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงาน 

ตลอดจนการจัดฝึกอบรมสร้างความรู้ และการท าประชาสัมพันธ์เชิงรุกทุกรูปแบบให้ประชาชนได้รับทราบ 
และการสร้างเครือข่ายไฟป่าหมู่บ้าน และการบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ การบริ หารจัดการชิงเผา
ร่วมกับ Burn Check และการออกประกาศกรมป่าไม้ เรื่องก าหนดมาตรการควบคุมการเผา ซักซ้อมแผนระดมพลดับ
ไฟป่า และ มาตรการที่ 2 การรับมือ แบ่งเป็นช่วงก่อนวิกฤต มีการจัดตั้ง War room ทั้งในระดับส่วนหน้า ระดับ
ส านักจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษควบคุมไฟป่า 

 

 



พร้อมทั้งรายงานผลสถานการณ์ประจ าทุกวัน การจัดชุดลาดตะเวนตรวจหาไฟและจุดสกัด แจ้งจุดความ
ร้อน จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เข้าตรวจสอบควบคุมไฟป่า หากเกิดปัญหาในช่วงวิกฤต การบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เข้มงวด การจัดกิจกรรมรณรงค์วันปลอดควันพิษจากไฟป่า การท าประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง การบริหาร
จัดการเชื้อเพลิงโดยการชิงเก็บอย่างต่อเนื่อง การสนธิก าลัง อุปกรณ์ ฯลฯ ในพื้นที่วิกฤต การแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันข้ามแดนผ่านกลไกอาเซียน และมาตรการที่ 3 การประเมินผลและสร้างความยั่งยืน ด าเนินการ
ตรวจสอบไม่ให้มีการบุกรุกพ้ืนที่ที่ถูกไฟไหม้ 

จัดท าแผนฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ถูกไฟไหม้ และสรุปผลการด าเนินงานและถอดบทเรียน (AAR) นอกจากนี้จะมีการ
ประสาน อปท. นอกจากนี้ ยังได้มีการทบทวน/ปรับปรุงกฎหมาย/มาตรฐานงาน/แนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ด าเนินการศึกษา/พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า 
รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบบัญชาการสถานการณ์ไฟ
ป่า และการพัฒนาระบบคาดการณ์สถานการณ์ไฟป่าล่วงหน้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 มอดไม้เหมิเกริม แผ้วถางป่า ตัดไม้หวงห้ามกว่า 100 ท่อน 

มอดไม้เหิมเกริม แผ้วถางป่า ตัดไม้หวงห้ามกว่า 100 ท่อน เขตป่าสงวนแห่งชาติ เสียหายหนัก 

ที่ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สุก-แม่สอย เหนือหมู่บ้าน บ้านดินด า หมู่ 3 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน  
จ.ล าปาง เจ้าหน้าที่ โดยการอ านวยการของ นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ที ่3 ล าปาง นายจิตกร ศรีจันทร์ ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและป้องกันไฟป่า ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ที่ 3 ล าปาง ก าลังเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ลป.7 (แม่สอย) และภายใต้การอ านวยการการสั่งการของ 
พล.ต.ต.วัชรินทร์ พูสิทธิ์ ผบก.ปทส. พ.ต.ต.ยศวัฒน์ เอกกุล สว.กก.4 บก.ปทส.สนธิก าลัง เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ
พิเศษป่าไม้จังหวัดล าปาง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.เมืองปาน จังหวัดล าปาง เจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.แจ้ซ้อน จังหวัด
ล าปาง เข้าท าการตรวจยึดไม้หวงห้ามที่ถูกตัดเป็นท่อนแล้วกว่า 100 ท่อน ไม่ว่าจะเป็นไม้สัก ไม้ประดู่ พร้อมกับ
ตรวจยึดพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก 

 

 

 

 

 

 



ในเบื้องต้น สามารถตรวจยึด พ้ืนที่ถูกบุกรุก จ านวน 7-1-48 ไร่ ค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 502,959 
บาท ไม้สักท่อน จ านวน 115 ท่อน ปริมาตร 12.86 ลบ.ม.ค่าเสียหายของรัฐ เป็นเงิน 771,600 บาท ไม้หวง
ห้าม (ประดู่) จ านวน 32 ท่อน ปริมาตร 7.38 ลบ.ม.ค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 258,300 บาท รถยนต์กระบะ 2 
คันที่อยู่ในพ้ืนที่เกิดเหตุ ก่อนที่จะน าของกลางไปเก็บรักษาที่ หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ลป.7 (แม่สอย) อ.เมืองปาน จ.
ล าปาง พร้อมเดินทางไปแจ้งข้อกล่าวหาที่ สภ.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ล าปาง โดยแจ้งข้อกล่าวหาว่า กระท าผิด 

1. กระท าผิด พ.ร.บ.สงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 – มาตรา 14 ฐาน”ร่วมกัน ท าไม้ ยึดถือครอบครอง ท า
ไม้ ท าประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือท าด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่
สภาพป่าสงวนแห่งชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาต” 

2. กระท าผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 -มาตรา 54 ฐาน “ร่วมกันท าไม้ ก่อสร้าง แผ้วถางป่า เผาป่าหรือ
ท าด้วยประการใดๆอันเป็นการท าให้เสื่อมเสียแก่สภาพป่า ยึดถือครอบครองป่าเพ่ือตนเอง หรือผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับ
อนุญาต” -มาตรา 11 ฐาน”ร่วมกัน ท าไม้ หรือท าด้วยประการใดๆแก่ไม้หวงห้าม โดยไม่ได้รับอนุญาต” -มาตรา 
69 ฐาน”มีไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่มีรูปรอยดวงตราค่าภาคหลวง หรือรัฐบาลขาย โดย
ไม่ได้รับอนุญาต 

ทั้งนี้ การเข้าจับกุมและตรวจยึดของกลางเจ้าหน้าที่สืบทราบข่าวเชิงลึกว่ามีกลุ่มนายทุนและผู้มีอิทธิพล 
เข้ามาบุกรุกแผ้วถางป่าและตัดต้นไม้หวงห้ามอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย จนกระทั่งน าก าลังเข้าตรวจสอบและพบ
การกระท าผิดจริงส่วนกลุ่มผู้กระท าผิดได้หลบหนีไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปถึง ซึ่งเจ้าหน้าที่มีเบาะแสข้อมูลแล้ว
คาดว่าน่าจะสืบสวนติดตัวมาให้ปากค าเพ่ือด าเนินคดีต่อไป 

 

   

   

  



 

จังหวัดล าปาง จนท.หลายหน่วยบุกตรวจยึดคืนพื้นที่ป่าและไม้หวงห้าม เร่งติดตามผู้กระท าผิด
ด าเนินคดี 

 

จังหวัดล าปางเหิมเกริม ไม่มีอิทธิพล ไม่มีก าลังทรัพย์ท าไม่ได้ แอบบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนฯ แผ้วถาง
ตัดไม้หวงห้ามกว่า 100 ท่อน ทั้งไม้สัก ไม้ประดู่ป่า เสียหายหนักเจ้าหน้าที่บุกตรวจยึด พร้อมเร่ง
ติดตามหาตัวผู้กระท าผิดมาด าเนินคดี 

ก าลังเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ภายใต้การอ านวยการของ นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผู้อ านวยการ
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 ล าปาง, นายจิตกร ศรีจันทร์ ผู้อ านวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและ
ป้องกันไฟป่า ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 ล าปาง สนธิก าลังร่วมกับเจ้าหน้าท่ีชุดปฏิบัติการพิเศษ
ของหน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี ลป.7 (แม่สอย) ,เจ้าหน้าท่ีกองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง , 

เจ้าหน้าท่ีต ารวจ สถานีต ารวจภูธรแจ้ซ้อน จังหวัดล าปาง เข้าท าการตรวจยึดไม้หวงห้ามท่ีถูกตัดเป็น
ท่อนแล้วกว่า 100 ท่อน ไม่ว่าจะเป็นไม้สัก ไม้ประดู่ พร้อมกับตรวจยึดพื้นท่ีป่าท่ีถูกบุกรุก ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติป่าแม่สุก-แม่สอย เหนือพื้นท่ีหมู่บ้าน บ้านดินด า หมู่ 3 ต าบลแจ้ซ้อน อ าเภอเมืองปาน 
จังหวัดล าปาง 

 



โดยเบื้องต้น ในพื้นท่ีเจ้าหน้าท่ีไม่พบตัวผู้กระท าผิด แต่สามารถตรวจยึดพื้นท่ีป่าท่ีถูกบุกรุกได้ 
จ านวน 7-1-48 ไร่ คิดเป็นมูลค่าความเสียหายของรัฐกว่า 502,900 บาท และตรวจยึดไม้สักท่อน 
จ านวน 115 ท่อน วัดปริมาตรได้ 12.86 ลบ.ม. คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 771,600 บาท 
และไม้หวงห้ามประดู่ อีกจ านวน 32 ท่อน วัดปริมาตรได้ 7.38 ลบ.ม. คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย
ของรัฐอีกกว่า 258,000 บาท นอกจากนี้สามารถตรวจยึดรถยนต์กระบะ 2 คัน ท่ีจอดท้ิงไว้อยู่ใน
พื้นท่ีเกิดเหตุ โดยทางเจ้าหน้าท่ี ได้ตรวจยึดน าของกลางท้ังหมดไปเก็บรักษาไว้ท่ี หน่วยป้องกันรักษา
ป่า ท่ี ลป.7 (แม่สอย) อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง พร้อมเดินทางไปแจ้งข้อกล่าวหาท่ีสถานี
ต ารวจภูธรแจ้ซ้อน ต่อผู้กระท าผิด 2 ข้อหา คือ 

1.กระท าผิด พ.ร.บ.สงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 - มาตรา 14 ฐาน"ร่วมกัน ท าไม้ ยึดถือครอบครอง ท า
ไม้ ท าประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในท่ีดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือท าด้วยประการใดๆ อันเป็นการ
เส่ือมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาต” 

และ 2.กระท าผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 -มาตรา 54 ฐาน “ร่วมกันท าไม้ ก่อสร้าง แผ้วถางป่า เผา
ป่าหรือท าด้วยประการใดๆ อันเป็นการท าให้เสื่อมเสียแก่สภาพป่า ยึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเอง 
หรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต” -มาตรา 11 ฐาน"ร่วมกัน ท าไม้ หรือท าด้วยประการใดๆ แก่ไม้หวง
ห้าม โดยไม่ได้รับอนุญาต" -มาตรา 69 ฐาน"มีไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่มีรูป
รอยดวงตราค่าภาคหลวง หรือรัฐบาล ขายโดยไม่ได้รับอนุญาต 

ท้ังนี้ ส าหรับการเข้าจับกุมและตรวจยึดของกลางดังกล่าว เจ้าหน้าท่ีได้สืบทราบการข่าวเชิงลึกว่า ใน
พื้นท่ีบ้านดินด า ได้มีกลุ่มนายทุนและมีผู้มีอิทธิพลเข้ามาบุกรุกแผ้วถางป่าและตัดต้นไม้หวงห้ามอย่าง
ไม่เกรงกลัวกฎหมาย จนกระท่ังน าก าลังเข้าตรวจสอบและพบการกระท าผิดจริง ส่วนกลุ่มผู้กระท าผิด
ได้หลบหนีไปก่อนท่ีเจ้าหน้าท่ีจะเข้าไปถึง ซึ่งเจ้าหน้าท่ีมีเบาะแสข้อมูลแล้ว คาดว่าน่าจะสืบสวนติดตัว
มาให้ปากค าเพื่อด าเนินคดีต่อไป 

 

 

ข้อมูลข่าวและท่ีมา 

ผู้สื่อข่าว : ชาญณรงค ์ปันเต 

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์ 
แหล่งที่มา : ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดล าปาง 
 



 
ป่าไม้ลาดตระเวนปราบเข้มขบวนการไม้เถื่อนอุตรดิตถ์ พบประดู่ยักษ์ถูกโค่นเหลือแต่ตอกลางป่าฯ
น้ าปาด 

  

 

 อุตรดิตถ์ - ผอ.สบอ.11 รุดตรวจสอบ ไม้ประดู่ยักษ์ ถูกโค่นคาป่าสงวนแห่งชาติน้ าปาด 
ตัดทอนเป็นท่อน-ไม่มีรูปรอยดวงตราประทับ ก่อนใช้รถไถลากขนย้าย พร้อมก าชับ จนท.
ลาดตระเวนปราบปราบขบวนการไม้ถื่อน"น้ าปาด-บ้านโคก"แนวชายแดนไทย-ลาว 

 วันนี้(16 ก.ย.66) นายโกเมศ พุทธสอน ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 11 
พิษณุโลก ได้เข้าตรวจสอบไม้ประดู่ท่อนขนาดใหญ่ ซึ่งเจ้าหน้ท่ีถบว่าถูกโค่น และอยู่ระหว่างใช้รถไถ
นาเข้าไปชักลากไม้ออกจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ าปาด พื้นท่ีต.นาขุม อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ เมื่อ
เย็นวันท่ี 15 ก.ย.ท่ีผ่านมา 



นายไพรัชย์ วงศ์หน่อ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ าปาด ระบุว่า ทางเจ้าหน้าท่ีได้ออกลาดตระเวน
ป้องกันปราบปรามการลักลอบตัดไม้มีค่า กระทั่งได้รับแจ้งเบาะแสขบวนการลักลอบตัดไม้ประดู่ ใช้รถ
ไถนาเข้าไปชักลากไม้ออกจากป่า บ้านโพนหญ้านาง บ้านปางควาย ม.7 ต.นาขุม อ.บ้านโคก จ.
อุตรดิตถ์ เมื่อเข้าตรวจสอบก็พบรถยนต์บรรทุกหกล้อ 1 คันท่ีบริเวณเส้นทางท้ายหมู่บ้านโพนหญ้า
นาง แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย 

ต่อมาเจ้าหน้าท่ีได้ยินเสียงรถไถนา ท่ีก าลังวิ่งออกสู่ถนนลาดยางไปแล้ว คณะเจ้าหน้าท่ีจึงได้แกะรอย
ตามร่องรถไถ จนพบไม้ประดู่ท่อน จ านวน 5 ท่อน จากนั้นเดินตามรอยไปอีก 100 เมตร พบไม้อีก 1 
ท่อน และตามรอยอีกประมาณ 4,000 เมตร พบต้นไม้ท่ีถูกตัดจ านวน 3 ต้น พร้อมไม้ประดู่ท่อนอีก 
4 ท่อน ทั้งหมดไม่มีดวงตราของทางราชการตีประทับ จึงทราบว่า เป็นไม้เถื่อน 

นับรวมไม้ประดู่ของกลางท้ังหมด 10 ท่อน ปริมาตรรวม 13.33 ลบ.ม. อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าน้ าปาด (พื้นท่ีเตรียมการผนวกเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ าปาด) ซึ่งมอบให้หน่วยป้องกันรักษาป่า
ท่ี อต.8 กรมป่าไม้ เป็นผู้แจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.บ้านโคก ตาม ปจว.ข้อ1วันท่ี 
15 ก.ย.66 เวลา 16.27 น. 

ท้ังนี้ นายโกเมศ พุทธสอน ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 11 สั่งเปิดยุทธการตั้งแต่ 9 
กันยายน 2566 ท่ีผ่านมา สั่งระดมก าลังจนท.ภาคสนามในอุตรดิตถ์ -พิษณุโลกเพิ่มความเข้มการ
ลาดตระเวนตามแนวชายแดน ร่วมกับฝ่ายปกครอง ทหาร ต ารวจและประชาชน ตามจุดเสี่ยงแนว
ชายแดน อ.น้ าปาด อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 

ขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีหน่วยพิทักษ์ป่าภูฟ้า, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ าปาด, หน่วยพิทักษ์ป่า (ชั่วคราว) น้ า
พาย ออกลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart patrol system) พื้นท่ีล่อแหลมต่อการลักลอบตัดไม้ โดยเฉพาะ
บริเวณป่าต้นน้ า ตามล าห้วยในเขตค อ.บ้านโคก อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ์ ท่ามกลางสายฝนและน้ าหลาก 
ตามนโยบายของนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการ
แทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

 

 

 

 

 



 

มุกดาหารประชุม 3 ฝ่ายกรณีก่อสร้างกังหันลมในพื้นที่ต าบลค าป่าหลาย 

 

ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566  เวลา 10.00น.นายวิรัตน์  ศรีมงคล  ประธานกรรม
การฯ ยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร นายธนิต   เสถียรนาม  ผอ.ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร   นายพรภิรมย์   
อุระแสง  ผอ.ศูนย์ป่าไม้จังหวัดมุกดาหาร  นางสมัย   พันธโคตร   ตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์น้ าซับค าป่าหลาย   นิ ติกร  
เทศบาลต าบลค าป่าหลาย  กรรมการฯ  พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ  ที่จังหวัดมุกดาหารแต่งตั้งให้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ตามข้อร้องเรียน  กรณีการยื่นขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมูแปลงที่สอง บริษัท ๕๕๕ 
กรีน เอ็นเนอร์จี้ จ ากัด  ซึ่งเป็นการประชุมกรรมการสอบข้อเท็จจริงนัดแรก  ที่ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 5 
ณ ห้องประชุมสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร   โดยมีกลุ่มอนุรักษ์น้ าซับค าป่าหลาย ประมาณ 50 คน  เข้าร่วม 

ทั้งนี้ นายวิรัตน์   ศรีมงคล  ประธานกรรมการฯ  ยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า วันนี้ปฏิบัติตามค าสั่ง
จังหวัดมุกดาหาร ที่ 4128/2566 ให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามข้อร้องเรียน กรณีการยื่นขอ
อนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมูแปลงที่สอง บริษัท ๕๕๕ กรีน เอ็นเนอร์จี้ จ ากัด   โดยมีกรณีตรวจสอบ
อยู่ 5 ประเด็น ตามอ านาจหน้าที่ เพราะมีหนังสือจากกรมป่าไม้ ให้ตรวจสอบในกรณีดั งกล่าวด้วย   ประเด็นแรก 
ไม่มีการประชาสัมพันธ์และท าประชาคมหมู่บ้านก่อนด าเนินโครงการ นั้นผู้แทนกลุ่มอนุรักษ์น้ าซับค าป่าหลาย ให้
ข้อมูลว่า ไม่มีการประชาสัมพันธ์และประชาคมในพ้ืนที่จริง และพ้ืนที่ยื่นค าขออนุญาตก็ยังทับที่ราษฎรอยู่
เหมือนเดิม 

นายพรภิรมย์   อุระแสง  ผอ.ศูนย์ป่าไม้จังหวัดมุกดาหาร   แจ้งว่า กรณีการท าประชาคม นั้นในระเบียบ
ไม่มีในการอนุญาตให้พื้นที่ป่า ส่วนจะทับท่ีหรือไม่ทับนั้นต้องลงไปตรวจสอบพ้ืนที่อีกที 

ด้าน นิติกร  เทศบาลต าบลค าป่าหลาย กรรมการฯ แจ้งว่า แม้จะมีมติเห็นชอบโครงการ แต่ก่อนจะท า
โครงการต้องท าประชาคมและชี้จุดไม่ให้ทับที่ราษฎร ถ้าไม่ท าทั้ง 2 อย่าง ท ามติต้องเป็นโมฆะ 

ส่วน นางสมัย   พันธโคตร ตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์น้ าซับค าป่าหลาบ  กรรมการฯ  กล่าวว่า  จากที่ตัวแทน
กลุ่มฯ ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด จะเห็นได้ว่า กระบวนการยื่นขอไม่ถูกต้องและความขัดแย้งยังคงอยู่ และอีกอย่าง 
อยากให้ทางกรรมการทุกคนลงไปดูพ้ืนที่จริงโดยเร็ว 

 



 

เอกสารลับหลุดแห่งที่ 10 ขออนุญาต ‘ธนารักษ’์ ตัดไม้พะยูงใน รร.ขาย 

 

เอกสารส าคัญ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ขออนุญาตธนารักษ์พ้ืนที่กาฬสินธุ์ ตัดไม้พะยูงในโรงเรียนขาย หลุด
ออกมารายวัน ล่าสุดพบที่โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม อ.ห้วยเม็ก 7 ต้น เป็นแห่งที่ 10 ที่มีการตัดไม้พะยูงในที่
ราชพัสดุ โดยมีชื่อคนของธนารักษ์คนเดิมเป็นกรรมการประเมินราคา ชาวบ้านเรียกร้องคณะท างานตรวจสอบเชิง
ลึกรีเช็คข้อมูล หลังจากธนารักษ์ปฏิเสธตลอดมาไม่มีคนของตนเกี่ยวข้อง 

จากกรณีตัดไม้พะยูงในโรงเรียนค าไฮวิทยา อ.หนองกุงศรี 22 ต้น กับอีก 2 ตอ ราคา 153 ,000 บาท 
โรงเรียนหนองโนวิทยา อ.ห้วยเม็ก 9 ต้น ราคา 104 ,000 บาท และโรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ อ.ห้วยเม็ก 3 
ต้น ราคา 30,000 บาท ซึ่งจากการประเมินราคากลาง ตามมาตรฐานกรมป่าไม้ พบว่าต่ ากว่าตลาด 30-50 เท่า 
ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมในการขออนุญาต และการให้อนุญาต ขณะที่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 และธนารักษ์ ยังไม่ออกมาชี้แจงให้ความกระจ่างต่อสังคม และในส่วนของ
องค์กรอิสระอย่าง ป.ป.ท. ก็ยังไม่รายงานความคืบหน้าของการตรวจสอบ จึงเป็นประเด็นให้ชาวบ้าน เครือข่า ย
รักษ์ทรัพยากรป่าไม้ แจ้งเบาะแสมาที่ฝ่ายความมั่นคง ว่ามีการขออนุญาตและให้อนุญาตตัดไม้พะยูงในโรงเรียน
เป็นข่าวรายวัน เช่น ที่โรงเรียนหนองแวงบ่อแก้ว และโรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยา อ.ยางตลาด ล่าสุด นายศุภศิษย์ 
กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ แต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบเชิงลึก เร่งเก็บข้อมูลเพ่ิม กรณี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ธนา
รักษ์พ้ืนที่กาฬสินธุ์ ให้ตัดไม้พะยูงขายแบบต่อเนื่องไม่ชอบมาพากล ตามข่าวที่เสนอแล้วนั้น 

ล่าสุด เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ 17 ก.ย. ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากฝ่ายความมั่นคง จ.กาฬสินธุ์ มี
เครือข่ายภาคประชาชน ส่งข้อมูลลับ ซึ่งถือเป็นเอกสารส าคัญอีกชิ้นหนึ่ง ในกรณีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ขออนุญาตธนารักษ์พ้ืนที่กาฬสินธุ์ ตัดไม้พะยูงในโรงเรียนจ าหน่ายให้กับพ่อค้า โดย
ล่าสุด พบที่โรงเรียนหนองกุงไทย ต.โนนสะอาด อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ จ านวน 7 ต้น หนังสือลงวันที่ 26 ธ.ค. 65 



พร้อมกับมีหนังสือค าสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินราคาชัดเจน ซึ่ง 1 ใน 3 รายมีชื่อเจ้าหน้าที่รั ฐ สังกัดส านักงานธ
นารักษ์พ้ืนที่กาฬสินธุ์คนเดิม ต าแหน่งนายช่างส ารวจอาวุโส ซึ่งเป็นคนที่ปรากฏชื่อในหลายโรงเรียนที่ถูกเอ่ยถึง
หลายแห่งว่า “สันติ” 

ทั้งนี้ จากการที่มีหนังสือขออนุญาตตัด และให้อนุญาตตัดไม้พะยูงในโรงเรียนหลุดออกมารายวันดังกล่าว 
ล่าสุดที่โรงเรียนหนองกุงไทย ต.โนนสะอาด อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ จึงเป็นแห่งที่ 10 ที่มีการตัดไม้พะยูงในโรงเรียน
จ าหน่าย ซึ่งเครือข่ายภาคประชาชนใน จ.กาฬสินธุ์ ได้แจ้งข้อมูลมาที่ฝ่ายความม่ันคง และเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ชุด
ตรวจสอบข้อเท็จจริงปัญหาตัดไม้พะยูงในโรงเรียน และคณะกรรมการตรวจสอบเชิงลึก โดยการอ านวยการของ
นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ ที่มีนายธวัชชัย รอดงาม รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นหัวหน้าชุด ได้ลงพ้ืนที่
ตรวจสอบเชิงลึก แบบรีเช็คขั้นตอนการด าเนินการ ซึ่งสันนิษฐานว่าจะมีการตัดไม้พะยูงขาย ในลักษณะไม่
สมเหตุสมผล ฝ่าฝืนค าสั่งผู้ว่าราชการจังหวัด และขัดต่อหนังสือของกรมธนารักษ์ ตาม ว 20 ลงวันที่ 1 ก.พ. 60 
โดยต้องมีเหตุผลและความจ าเป็นเท่านั้น ดังนั้น จึงอยากเรียกร้องให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดจริงจัง เพราะ
สังคมก าลังจับตามอง และเชื่อว่าท าเป็นขบวนการ โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องทุกโรงเรียน 

การขออนุญาตตัดไม้และการจ าหน่ายไม้ในที่ราชพัสดุ ในสถานศึกษาเพียง 5 แห่งเท่านั้น โดยหนังสือลง
วันที่ 7 ก.ย.66 ประกอบด้วย (1) โรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ 3 ต้น จ านวนเงิน 30,000 บาท (2) โรงเรียน
หนองโนวิทยาคม 9 ต้น จ านวนเงิน 104,000 บาท (3) โรงเรียนหนองแวงบ่อแก้ว 2 ต้น จ านวนเงิน 25,500 
บาท (4) โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว อ.สมเด็จ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3) 1 ต้น ไม่มีของกลางเนื่องจากคนร้ายขนย้ายไป 
เหตุเกิดเมื่อ 30 มิ.ย.66 เวลาประมาณ 03.00-04.00 น. และ (5) โรงเรียนค าไฮวิทยา 22 ต้นกับอีก 2 ตอ 
ราคา 153,000 บาท รวมเป็นเงินจากการจ าหน่ายไม้พะยูง โดยน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน จ านวน 312,500 
บาท แต่ไม่ปรากฏว่ามีรายชื่อโรงเรียนหนองกุงไทย ที่ตัดไม้พะยูงขาย 7 ต้นนี้เลย 

ทั้งนี้ จากข้อมูลการตัดไม้พะยูงในที่ราชพัสดุและในโรงเรียน พ้ืนที่ จ.กาฬสินธุ์ ที่ได้รับแจ้งเข้ามายังฝ่าย
ความมั่นคง ในรอบเดือน ส.ค.-ก.ย.นี้ รวมแล้ว 9 แห่งด้วยกัน ประกอบด้วย (1) ที่สถานีเพาะช ากล้าไม้กาฬสินธุ์ 
ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด 1 ต้น, (2) ขออนุญาตตัดที่โรงเรียนค าไฮวิทยา อ.หนองกุงศรี จ านวน 22 ต้น (3) รับแจ้งตัดไม้
พะยูงที่โรงเรียนหนองโนวิทยาคม อ.ห้วยเม็ก จ านวน 9 ต้น (4) คนร้ายลักลอบตัดไม้พะยูงในโรงเรียนห้วยเม็ก
วิทยา 1 ต้น, (5) ลักลอบตัดไม้พะยูงที่สถานีวนวัฒนวิจัยกาฬสินธุ์ ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด 1 ต้น (6) รับแจ้งขอ
อนุญาตตัดไม้พะยูงขายจ านวน 3 ต้นที่โรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ อ.ห้วยเม็ก (7) ตัดและขายไม้พะยูงทอดตลาด 
6 ต้น ที่โรงเรียนหนองแวงบ่อแก้ว (8) ที่โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน อ.ยางตลาด 1 ต้น (9) ที่โรงเรียนบ้าน
สร้างแก้ว อ.สมเด็จ 1ต้น และล่าสุด แห่งที่ (10) ที่โรงเรียนหนองกุงไทย จ านวน 7 ต้น โดยมีชื่อของเจ้าหน้าที่ธนา
รักษ์พ้ืนที่กาฬสินธุ์ เป็นกรรมการประเมินราคาขายปรากฏอยู่ด้วย ขณะที่ธนารักษ์พ้ืนที่กาฬสินธุ์ และอธิบดี
กรมธนารักษ์ ยังไม่ได้ชี้แจงอะไรออกมาอีก 

 

 

 



 

โผล่อีกแห่งที่ 9 ต่อจิ๊กซอว์จ่อถึงตัวไอ้โม่งเบื้องหลังตัดไม้พะยูงขายนายทุน 

 

คณะท างานตรวจสอบเชิงลึก ต่อจิ๊กซอว์ใกล้ถึงตัวไอ้โม่งเบื้องหลังตัดไม้พะยูงในโรงเรียน ขณะที่ฝ่ายความ
มั่นคงรับแจ้งตัดไม้พะยูงเพ่ิมอีกเป็นแห่งที่ 9 ในโรงเรียนบ้านสร้างแก้ว ต าบลหนองแวง อ าเภอสมเด็จ  

จากกรณีตัดไม้พะยูงในโรงเรียนค าไฮวิทยา อ.หนองกุงศรี 22 ต้น กับอีก 2 ตอ ราคา 153 ,000 บาท 
โรงเรียนหนองโนวิทยา อ.ห้วยเม็ก 9 ต้น ราคา 104 ,000 บาท และโรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ อ.ห้วยเม็ก 3 
ต้น ราคา 30,000 บาท ซึ่งจากการประเมินราคากลาง ตามมาตรฐานกรมป่าไม้ พบว่าต่ ากว่าตลาด 30-50 เท่า 
ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมในการขออนุญาต และการให้อนุญาต ขณะที่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 และธนารักษ์ ยังไม่ออกมาชี้แจง ให้ความกระจ่างต่อสังคม และในส่วนของ
องค์กรอิสระอย่าง ปปท. ก็ยังไม่รายงานความคืบหน้าของการตรวจสอบ จึงเป็นประเด็นให้ชาวบ้าน เครือข่ายรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ แจ้งเบาะแสมาที่ฝ่ายความมั่นคง ว่ามีการขออนุญาตและให้อนุญาตตัดไม้พะยูงในโรงเรียนเป็นข่าว
รายวัน เช่น ที่โรงเรียนหนองแวงบ่อแก้ว และโรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยา อ.ยางตลาด ล่าสุด นายศุภศิษย์ กอ
เจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ แต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบเชิงลึก เร่งเก็บข้อมูลเพ่ิม กรณี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2-ธนา
รักษ์พ้ืนที่กาฬสินธุ์ ให้ตัดไม้พะยูงขายแบบต่อเนื่องไม่ชอบมาพากล ตามข่าวที่เสนอแล้วนั้น 

วันที่ 16 ก.ย.66 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากคณะท างานตรวจสอบเชิงลึก พบเอกสารฉบับหนึ่งจาก
ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่กาฬสินธุ์ รายงานถึงผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กรณีการขออนุญาตตัดไม้และการ
จ าหน่ายไม้ในที่ราชพัสดุในสถานศึกษา 5 แห่ง โดยหนังสือลงวันที่ 7 ก.ย.66 ประกอบด้วย (1) โรงเรียนคุรุชน
ประสิทธิ์ศิลป์ 3 ต้น จ านวนเงิน 30,000 บาท (2) โรงเรียนหนองโนวิทยาคม 9 ต้น จ านวนเงิน 104,000 บาท 



(3) โรงเรียนหนองแวงบ่อแก้ว 2 ต้น จ านวนเงิน 25 ,500 บาท (4) โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว อ.สมเด็จ (สพป.
กาฬสินธุ์ เขต 3) 1 ต้น ไม่มีของกลางเนื่องจากคนร้ายขนย้ายไป เหตุเกิดเม่ือ 30 มิ.ย.66 เวลาประมาณ 03.00-
04.00 น. และ (5) โรงเรียนค าไฮวิทยา 22 ต้นกับอีก 2 ตอ ราคา 153,000 บาท รวมเป็นเงินจากการจ าหน่าย
ไม้พะยูง โดยน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน จ านวน 312,500 บาท 

นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากรายงานของธนารักษ์พ้ืนที่กาฬสินธุ์
ดังกล่าว ซึ่งระบุตัดไม้พะยูงในโรงเรียนบ้านสร้างแก้ว ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ นับเป็นแห่งที่ 9 ที่
ขบวนการลักลอบตัดไม้พะยูงโรงเรียนก่อเหตุ และมีรายงานเข้ามา ซึ่งหลายฝ่ายได้ประมวลเหตุการณ์และเชื่อได้ว่า
เป็นการสร้างสถานการณ์ เพ่ือน าไปสู่การขออนุญาตตัด การให้อนุญาตตัด ลักษณะเหมือนหลายโรงเรียนที่ผ่านมา 
จึงเป็นอีกกประเด็นหนึ่งที่ท าให้เชื่อว่า ท ากันเป็นขบวนการและอาจจะมีคนของรัฐร่วมขบวนการ ซึ่งคณะท างาน
เชิงรุกก าลังต่อจิ๊กซอว์ และใกล้ถึงตัวคนที่อยู่เบื้องหลังกรณีตัดไม้พะยูงในโรงเรียนเร็วๆ นี้ 

ด้านนายไสว สะอาด ธนารักษ์พ้ืนที่กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในส่วนของการอนุญาตตัดไม้พะยูงในโรงเรียนนั้น 
ตนลงนามอนุญาตให้ผู้อ านวยการ สพป.กาฬสินธุ์เขต 2 ตัดได้ตามระเบียบ แต่ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมธนา
รักษ์ ตาม ว 20 ลงวันที่ 1 ก.พ.60 โดยต้องมีความสมเหตุสมผล ตัดต้นที่มีความเสี่ยงที่จะท าให้เกิดอันตรายต่อ
เด็กนักเรียน สายไฟฟ้า ตัวอาคาร เท่านั้น อย่างไรก็ตาม เรื่องท่ีเกิดขึ้น เช่น ที่โรงเรียนค าไฮวิทยา ตนได้ลงพื้นที่เม่ือ
วันที่ 24 ก.ค.66 ก่อนที่จะมีการตัดในวันที่ 17 ส.ค.66 ส่วนรายละเอียดอ่ืนๆไม่ขอกล่าวถึง เพราะได้ชี้แจงกับ
อธิบดีกรมธนารักษ์แล้ว 

ส าหรับที่โรงเรียนค าไฮวิทยา อ.หนองกุงศรี 22 ต้นกับอีก 2 ตอ ราคา 153 ,000 บาทนั้นฝ่ายความ
มั่นคงได้ตั้งข้อสังเกต การขออนุญาตตัดและให้อนุญาตตัดตามไทม์ไลน์ ดังนี้ 7 ก.ค.66 โรงเรียนค าไฮวิทยา ส่ง
หนังสือถึงต่อ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เรื่อง ขออนุญาตตัดต้นไม้ในโรงเรียน , 19 ก.ค.66 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ส่ง
ถึงหนังสือถึงธนารักษ์พ้ืนที่กาฬสินธุ์ เรื่องขออนุญาตตัดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ , 19 ก.ค.66 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ส่ง
ถึงหนังสือผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์ เรื่องขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ประเมินราคากลางต้นไม้ที่จะจ าหน่าย , 24 ก.ค.66 นายไสว สะอาด ธนารักษ์พ้ืนที่กาฬสินธุ์ แจ้งในที่ประชุม
คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ท าลายป่า จ.กาฬสินธุ์ (คปป.จว.) เมื่อวันที่ 13 ก.ย.66 ที่ผ่าน
มา ว่าได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบด้วยตนเอง, 25 ก.ค.66 ศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์ ตอบกลับ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ขอความ
อนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินราคาต้นไม้ที่จะจ าหน่าย , 11 ส.ค.66 ธนารักษ์พ้ืนที่
กาฬสินธุ์ ตอบกลับ สปพ.กาฬสินธุ์ เขต 2 เรื่องขอจ าหน่ายต้นไม้ที่ได้จากที่ราชพัสดุ , 11 ส.ค.66 สพป.กาฬสินธุ์ 
เขต 2 ส่งถึงหนังสือโรงเรียนค าไฮวิทยา ขออนุญาตจ าหน่ายต้นไม้ในที่ราชพัสดุ, 15 ส.ค.66 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 
ส่งถึงหนังสือโรงเรียนค าไฮวิทยา ส่งส าเนาสัญญาซื้อขาย และ 17 ส.ค.66 ตัดไม้ 17 ต้นและขนย้ายไป คงเหลือ 
5 ต้นกับอีก 2 ตอ 



 

ขณะที่นายนิยม กิตติวงศ์ตระกูล ผู้อ านวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบสภาพตอไม้พะยูง ที่ทางโรงเรียนหนองแวงบ่อแก้ว ได้ตั้งข้อ
สงสัยประเด็นที่ทางโรงเรียนระบุว่ายืนต้นตาย 4 ต้น และถูกลักลอบตัด 2 ต้น โดยเฉพาะตอที่ยืนต้นตายนั้น เป็นที่
น่าสังเกตคือ เป็นไปได้ไหมที่ไม้พะยูง ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วเป็นต้นไม้ที่แข็งแรง จะยืนต้นตายพร้อมกันหรือในเวลา
ไล่เลี่ยกันถึง 4 ต้น จากการวัดขนาดตอไม้พะยูง พบว่ามีขนาดรอบล าต้นขนาดใหญ่ 2 ตอ และขนาดกลาง 2 ตอ 
โดย 1 ใน 4 ตอมีลูกไม้หรือกิ่งไม้เกิดขึ้น ซึ่งลักษณะที่มีลูกไม้เกิดขึ้น สันนิษฐานเบื้องต้นไว้เลยว่าต้นไม้ดังกล่าว
ไม่ได้ยืนต้นตาย ทั้งนี้ เป็นจุดสงสัยเท่านั้น ไม่ได้มุ่งจับผิดใคร อย่างไรก็ตาม ในประเด็นความสงสัยยังพุ่งไปที่ไม้
พะยูง 17 ท่อน ที่คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนหนองแวงบ่อแก้วอยากทราบ เพราะเคยน ามาเก็บไว้ในห้อง
ประชุม ปรากฏหลักฐานเป็นภาพถ่าย บันทึกจากมือถือ ระบุวันที่ 5 พ.ค.66 หลังเกิดเหตุคนร้ายลักลอบตัดวันที่ 2 
พ.ค.66 ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาทุกคน ยืนยันว่าไม่เคยทราบเรื่องการขายทอดตลาดไม้พะยูงในโรงเรียนเลย 

ด้านนายทองค า เหมกุล ก านันต าบลอิตื้อ กล่าวว่า ตนและผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนหนองแวงบ่อแก้ว ไม่เคยทราบว่ามีการขายไม้พะยูงในโรงเรียนหนองแวงบ่อแก้ว 
ทราบแค่ว่ามีการขออนุญาตตัดไม้พะยูงที่ยืนต้นตาย และมีเหตุคนร้ายมาลักลอบตัด จากนั้นมีการแจ้งความ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.โนนสูง และเจ้าหน้าที่ธนารักษ์มาตรวจ ต่อมาตัดไม้พะยูงที่เหลือจากการลักขโมยเป็นท่อนๆ 
โดยน ามาเก็บรักษาไว้ในห้องประชุมนี้ แต่พอเข้ามาดูเท่านั้น ทุกคนต่างตกใจแทบช็อค เพราะไม้พะยูง 17 ท่อนที่
เคยเก็บไว้ไม่เหลืออยู่เลย เพ่ิงจะรู้ความจริงในวันนี้ว่ าไม้พะยูงทั้งหมด ถูกธนารักษ์ขายทอดตลาดไปหมดแล้ว 
นอกจากนี้จากค าตอบของธนารักษ์พ้ืนที่กาฬสินธุ์ ระบุแค่ว่าจ าหน่ายไม้พะยูง 2 ต้น ราคา 25,500 บาทนั้นก็เพ่ิง
จะทราบวันนี้เช่นกัน ซึ่งเป็นประเด็นน่าสงสัยอยู่เพราะราคาต่ า 

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลการตัดไม้พะยูงในที่ราชพัสดุและในโรงเรียน พ้ืนที่ จ.กาฬสินธุ์ ที่ได้รับแจ้งเข้า
มายังฝ่ายความมั่นคง ในรอบเดือน ส.ค.-ก.ย.นี้ รวมแล้ว 9 แห่งด้วยกัน ประกอบด้วย (1) ที่สถานีเพาะช ากล้าไม้
กาฬสินธุ์ ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด 1 ต้น, (2) ขออนุญาตตัดที่โรงเรียนค าไฮวิทยา อ.หนองกุงศรี จ านวน 22 ต้น (3) รับ
แจ้งตัดไม้พะยูงที่โรงเรียนหนองโนวิทยาคม อ.ห้วยเม็ก จ านวน 9 ต้น (4) คนร้ายลักลอบตัดไม้พะยูงในโรงเรียน
ห้วยเม็กวิทยา 1 ต้น, (5) ลักลอบตัดไม้พะยูงที่สถานีวนวัฒนวิจัยกาฬสินธุ์ ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด 1 ต้น (6) รับแจ้ง
ขออนุญาตตัดไม้พะยูงขายจ านวน 3 ต้นที่โรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ อ.ห้วยเม็ก (7) ตัดและขายไม้พะยูง
ทอดตลาด 6 ต้น ที่โรงเรียนหนองแวงบ่อแก้ว (8) ที่โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน อ.ยางตลาด และล่าสุด (9) ที่
โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์  



 

โผล่อีกแห่งที่ 9 เร่งต่อจิ๊กซอว์ คาดใกล้ถึงตัวไอ้โม่ง เบื้องหลังตัดไม้พะยูงในโรงเรียนขาย 

 

คณะท างานตรวจสอบเชิงลึก ต่อจิ๊กซอว์ใกล้ถึงตัวไอ้โม่งเบื้องหลังตัดไม้พะยูงในโรงเรียน ขณะที่ฝ่าย
ความม่ันคงรับแจ้งตัดไม้พะยูงเพิ่มอีกเป็นแห่งที่ 9 ในโรงเรียนบ้านสร้างแก้ว ต.หนองแวง อ.สมเด็จ ด้านธนา
รักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์เฉลย จ าหน่ายไม้พะยูงโรงเรียนหนองแวงบ่อแก้ว 2 ต้น จ านวนเงิน 25,500 บาท รวมมี
รายได้จากการจ าหน่ายไม้พะยูงในห้วงที่ผ่านมาจ านวน 312,500 บาท 

จากกรณีตัดไม้พะยูงในโรงเรียนค าไฮวิทยา อ.หนองกุงศรี 22 ต้น กับอีก 2 ตอ ราคา 153,000 บาท 
โรงเรียนหนองโนวิทยา อ.ห้วยเม็ก 9 ต้น ราคา 104,000 บาท และโรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ อ.ห้วยเม็ก 3 
ต้น ราคา 30,000 บาท ซึ่งจากการประเมินราคากลาง ตามมาตรฐานกรมป่าไม้ พบว่าต่ ากว่าตลาด 30-50 เท่า 
ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมในการขออนุญาต และการให้อนุญาต ขณะที่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) กาฬสินธุ์ เขต 2 และ ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่
กาฬสินธุ์ ยังไม่ออกมาชี้แจง ให้ความกระจ่างต่อสังคม และในส่วนขององค์กรอิสระอย่าง ป.ป.ท. ก็ยังไม่รายงาน
ความคืบหน้าของการตรวจสอบ 

จึงเป็นประเด็นให้ชาวบ้าน เครือข่ายรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ แจ้งเบาะแสมาที่ฝ่ายความมั่นคง ว่ามีการขอ
อนุญาตและให้อนุญาตตัดไม้พะยูงในโรงเรียนเป็นข่าวรายวัน เช่น ที่โรงเรียนหนองแวงบ่อแก้ว และโรงเรียนชุมชน
ดอนยูงวิทยา อ.ยางตลาด ล่าสุด นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แต่งตั้งคณะท างาน
ตรวจสอบเชิงลึก เร่งเก็บข้อมูลเพ่ิม กรณี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2-ธนารักษ์พ้ืนที่กาฬสินธุ์ ให้ตัดไม้พะยูงขาย
แบบต่อเนื่องไม่ชอบมาพากล ตามข่าวที่เสนอแล้วนั้น 



 

เมื่อวันที่ 16 กันยายน ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งคณะท างานตรวจสอบเชิงลึก พบเอกสารฉบับหนึ่งจาก
ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่กาฬสินธุ์ รายงานถึง ผวจ.กาฬสินธุ์ กรณีการขออนุญาตตัดไม้และการจ าหน่ายไม้ในที่ราช
พัสดุ ในสถานศึกษา 5 แห่ง โดยหนังสือลงวันที่ 7 กันยายน 2566 ประกอบด้วย 1.โรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ 
3 ต้น จ านวนเงิน 30,000 บาท 2.โรงเรียนหนองโนวิทยาคม 9 ต้น จ านวนเงิน 104,000 บาท 3.โรงเรียน
หนองแวงบ่อแก้ว 2 ต้น จ านวนเงิน 25,500 บาท 4.โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว อ.สมเด็จ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3) 1 
ต้น ไม่มีของกลางเนื่องจากคนร้ายขนย้ายไป เหตุเกิดเมื่อ 30 มิ.ย.66 เวลาประมาณ 03.00-04.00 น. และ 5. 
โรงเรียนค าไฮวิทยา 22 ต้นกับอีก 2 ตอ ราคา 153,000 บาท รวมเป็นเงินจากการจ าหน่ายไม้พะยูง โดยน าส่ง
เป็นรายได้แผ่นดิน จ านวน 312,500 บาท 

นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากรายงานของธนารักษ์พ้ืนที่ก าฬสินธุ์
ดังกล่าว ซึ่งระบุตัดไม้พะยูงในโรงเรียนบ้านสร้างแก้ว ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ นับเป็นแห่งที่ 9 ที่
ขบวนการลักลอบตัดไม้พะยูงโรงเรียนก่อเหตุ และมีรายงานเข้ามา ซึ่งหลายฝ่ายได้ประมวลเหตุการณ์ และเชื่อได้
ว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ เพ่ือน าไปสู่การขออนุญาตตัด การให้อนุญาตตัด ลักษณะเหมือนหลายโรงเรียนที่ผ่าน
มา จึงเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ท าให้เชื่อว่าท ากันเป็นขบวนการ และอาจจะมีคนของรัฐร่วมขบวนการ ซึ่งคณะท างาน
เชิงรุกก าลังต่อจิ๊กซอว์ และใกล้ถึงตัวคนที่อยู่เบื้องหลังกรณีตัดไม้พะยูงในโรงเรียนเร็วๆนี้ 

 

ด้านนายไสว สะอาด ธนารักษ์พ้ืนที่กาฬสินธุ์  กล่าวว่า ในส่วนของการอนุญาตตัดไม้พะยูงในโรงเรียนนั้น 
ตนลงนามอนุญาตให้ผู้อ านวยการ สพป.กาฬสินธุ์เขต 2 ตัดได้ตามระเบียบ แต่ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมธนา
รักษ์ ตาม ว 20 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 โดยต้องมีความสมเหตุสมผล ตัดต้นที่มีความเสี่ยงที่จะท าให้เกิด
อันตรายต่อเด็กนักเรียน สายไฟฟ้า ตัวอาคารเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เรื่องที่เกิดขึ้น เช่น ที่โรงเรียนค าไฮวิทยา ตนได้
ลงพ้ืนที่เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ก่อนที่จะมีการตัดในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ส่วนรายละเอียดอ่ืนๆ ไม่
ขอกล่าวถึง เพราะได้ชี้แจงกับอธิบดีกรมธนารักษ์แล้ว 

ส าหรับที่โรงเรียนค าไฮวิทยา อ.หนองกุงศรี 22 ต้นกับอีก 2 ตอ ราคา 153,000 บาทนั้น ฝ่ายความ
มั่นคงได้ตั้งข้อสังเกต การขออนุญาตตัดและให้อนุญาตตัดตามไทม์ไลน์ ดังนี้ 7 กรกฏาคม 2566 โรงเรียนค าไฮ



วิทยา ส่งหนังสือถึงต่อ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เรื่อง ขออนุญาตตัดต้นไม้ในโรงเรียน, 19 กรกฎาคม 2566 สพป.
กาฬสินธุ์ เขต 2 ส่งถึงหนังสือถึงธนารักษ์พ้ืนที่กาฬสินธุ์ เรื่องขออนุญาตตัดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ , 19 กรกฎาคม 
2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ส่งถึงหนังสือผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์ เรื่องขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เพ่ือ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินราคากลางต้นไม้ที่จะจ าหน่าย , 24 กรกฏาคม 66 นายไสว สะอาด ธนารักษ์
พ้ืนที่กาฬสินธุ์ แจ้งในที่ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ท าลายป่า จ.กาฬสินธุ์ (คปป.จว.) 
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ว่าได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบด้วยตนเอง , 25 กรกฎาคม 2566 ศูนย์ป่าไม้
กาฬสินธุ์ ตอบกลับ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมิน
ราคาต้นไม้ที่จะจ าหน่าย, 11 สิงหาคม 2566 ธนารักษ์พ้ืนที่กาฬสินธุ์ ตอบกลับ สปพ.กาฬสินธุ์ เขต 2 เรื่องขอ
จ าหน่ายต้นไม้ที่ได้จากที่ราชพัสดุ, 11 สิงหาคม 2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ส่งถึงหนังสือโรงเรียนค าไฮวิทยา ขอ
อนุญาตจ าหน่ายต้นไม้ในที่ราชพัสดุ, 15 สิงหาคม 2566 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ส่งถึงหนังสือโรงเรียนค าไฮวิทยา 
ส่งส าเนาสัญญาซื้อขาย และ 17 สิงหาคม 2566 ตัดไม้ 17 ต้นและขนย้ายไป คงเหลือ 5 ต้นกับอีก 2 ตอ 

ขณะที่นายนิยม กิตติวงศ์ตระกูล ผู้อ านวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบสภาพตอไม้พะยูง ที่ทางโรงเรียนหนองแวงบ่อแก้ว ได้ตั้งข้อ
สงสัยประเด็นที่ทางโรงเรียนระบุว่ายืนต้นตาย 4 ต้น และถูกลักลอบตัด 2 ต้น โดยเฉพาะตอที่ยืนต้นตายนั้น เป็นที่
น่าสังเกตคือ เป็นไปได้ไหมที่ไม้พะยูง ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วเป็นต้นไม้ที่แข็งแรง จะยืนต้นตายพร้อมกันหรือในเวลา
ไล่เลี่ยกันถึง 4 ต้น จากการวัดขนาดตอไม้พะยูง พบว่ามีขนาดรอบล าต้นขนาดใหญ่ 2 ตอ และขนาดกลาง 2 ตอ 
โดย 1 ใน 4 ตอมีลูกไม้หรือกิ่งไม้เกิดขึ้น ซึ่งลักษณะที่มีลูกไม้เกิดขึ้น สันนิษฐานเบื้องต้นไว้เลย ว่า ต้นไม้ดังกล่าว
ไม่ได้ยืนต้นตาย ทั้งนี้ เป็นจุดสงสัยเท่านั้น ไม่ได้มุ่งจับผิดใคร อย่างไรก็ตาม ในประเด็นความสงสัย ยังพุ่งไปที่ไม้
พะยูง 17 ท่อน ที่คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนหนองแวงบ่อแก้วอยากทราบ เพราะเคยน ามาเก็บไว้ในห้อง
ประชุม ปรากฏหลักฐานเป็นภาพถ่าย บันทึกจากมือถือ ระบุวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 หลังเกิดเหตุคนร้าย
ลักลอบตัดวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาทุกคน ยืนยันว่าไม่เคยทราบเรื่องการขาย
ทอดตลาดไม้พะยูงในโรงเรียนเลย 



 

ด้านนายทองค า เหมกุล ก านันต าบลอิตื้อ กล่าวว่า ตนและผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนหนองแวงบ่อแก้ว ไม่เคยทราบว่ามีการขายไม้พะยูงในโรงเรียนหนองแวงบ่อแก้ว 
ทราบแค่ว่ามีการขออนุญาตตัดไม้พะยูงที่ยืนต้นตาย และมีเหตุคนร้ายมาลักลอบตัด จากนั้นมีการแจ้งความ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.โนนสูง และเจ้าหน้าที่ธนารักษ์มาตรวจ ต่อมาตัดไม้พะยูงที่เหลือจากการลักขโมยเป็นท่อนๆ 
โดยน ามาเก็บรักษาไว้ในห้องประชุมนี้ แต่พอเข้ามาดูเท่านั้น ทุกคนต่างตกใจแทบช็อก เพราะไม้พะยูง 17 ท่อนที่
เคยเก็บไว้ไม่เหลืออยู่เลย เพ่ิงจะรู้ความจริงในวันนี้ว่าไม้พะยูงทั้งหมด ถูกธนารักษ์ขายทอดตลาดไปหมดแล้ว 
นอกจากนี้จากค าตอบของธนารักษ์พ้ืนที่กาฬสินธุ์ ระบุแค่ว่าจ าหน่ายไม้พะยูง 2 ต้น ราคา 25,500 บาทนั้น ก็เพ่ิง
จะทราบวันนี้เช่นกัน ซึ่งเป็นประเด็นน่าสงสัยอยู่เพราะราคาต่ า 

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลการตัดไม้พะยูงในที่ราชพัสดุและในโรงเรียน พ้ืนที่ จ.กาฬสินธุ์ ที่ได้รับแจ้งเข้า
มายังฝ่ายความมั่นคง ในรอบเดือน สิงหาคม – กันยายนนี้ รวมแล้ว 9 แห่งด้วยกัน ประกอบด้วย 1.ที่สถานีเพาะ
ช ากล้าไม้กาฬสินธุ์ ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด 1 ต้น 2.ขออนุญาตตัดที่โรงเรียนค าไฮวิทยา อ.หนองกุงศรี จ านวน 22 ต้น 
3.รับแจ้งตัดไม้พะยูงที่โรงเรียนหนองโนวิทยาคม อ.ห้วยเม็ก จ านวน 9 ต้น 4.คนร้ายลักลอบตัดไม้พะยูงใน
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยา 1 ต้น 5.ลักลอบตัดไม้พะยูงที่สถานีวนวัฒนวิจัยกาฬสินธุ์ ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด 1 ต้น 6.
รับแจ้งขออนุญาตตัดไม้พะยูงขายจ านวน 3 ต้นที่โรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ อ.ห้วยเม็ก 7.ตัดและขายไม้พะยูง
ทอดตลาด 6 ต้น ที่โรงเรียนหนองแวงบ่อแก้ว 8.ที่โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน อ.ยางตลาด และล่าสุด 9. ที่
โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 

 

 

 

 



 

กาฬสินธุ์โผล่อีกแห่งที่ 9 ต่อจิ๊กซอว์จ่อถึงตัวไอ้โม่งเบื้องหลังตัดไม้พะยูง 

  

จากกรณีตัดไม้พะยูงในโรงเรียนค าไฮวิทยา อ.หนองกุงศรี 22 ต้น กับอีก 2 ตอ ราคา 153,000 บาท 
โรงเรียนหนองโนวิทยา อ.ห้วยเม็ก 9 ต้น ราคา 104 ,000 บาท และโรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ อ.ห้วยเม็ก 3 
ต้น ราคา 30,000 บาท ซึ่งจากการประเมินราคากลาง ตามมาตรฐานกรมป่าไม้ พบว่าต่ ากว่าตลาด 30-50 เท่า 
ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมในการขออนุญาต และการให้อนุญาต ขณะที่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 และธนารักษ์ ยังไม่ออกมาชี้แจง ให้ความกระจ่างต่อสังคม และในส่วนของ
องค์กรอิสระอย่าง ปปท. ก็ยังไม่รายงานความคืบหน้าของการตรวจสอบ จึงเป็นประเด็นให้ชาวบ้าน เครือข่ายรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ แจ้งเบาะแสมาที่ฝ่ายความมั่นคง ว่ามีการขออนุญาตและให้อนุญาตตัดไม้พะยูงในโรงเรียนเป็นข่าว
รายวัน เช่น ที่โรงเรียนหนองแวงบ่อแก้ว และโรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยา อ.ยางตลาด ล่าสุด นายศุภศิษย์ กอ
เจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ แต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบเชิงลึก เร่งเก็บข้อมูลเพ่ิม กรณี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2-ธนา
รักษ์พ้ืนที่กาฬสินธุ์ ให้ตัดไม้พะยูงขายแบบต่อเนื่องไม่ชอบมาพากล ตามข่าวที่เสนอแล้วนั้น 

วันที่ 16 กันยายน 2566 ผูส้ื่อข่าวได้รับแจ้งคณะท างานตรวจสอบเชิงลึก พบเอกสารฉบับหนึ่งจาก
ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่กาฬสินธุ์ รายงานถึง ผวจ.กาฬสินธุ์ กรณีการขออนุญาตตัดไม้และการจ าหน่ายไม้ในท่ีราช
พัสดุ  ในสถานศึกษา 5 แห่ง โดยหนังสือลงวันที่ 7 ก.ย.66 ประกอบด้วย (1) โรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ 3 ต้น 
จ านวนเงิน 30,000 บาท (2) โรงเรียนหนองโนวิทยาคม 9 ต้น จ านวนเงิน 104,000 บาท (3) โรงเรียนหนอง
แวงบ่อแก้ว 2 ต้น จ านวนเงิน 25,500 บาท (4) โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว อ.สมเด็จ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3) 1 ต้น 
ไม่มีของกลางเนื่องจากคนร้ายขนย้ายไป เหตุเกิดเม่ือ 30 มิ.ย.66 เวลาประมาณ 03.00-04.00 น. และ (5) 
โรงเรียนค าไฮวิทยา 22 ต้นกับอีก 2 ตอ ราคา 153,000 บาท รวมเป็นเงินจากการจ าหน่ายไม้พะยูง โดยน าส่ง
เป็นรายได้แผ่นดิน จ านวน 312,500 บาท  

 



นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่าจากรายงานของธนารักษ์พ้ืนที่กาฬสินธุ์ดังกล่าว ซึ่งระบุ
ตัดไม้พะยูงในโรงเรียนบ้านสร้างแก้ว ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ นับเป็นแห่งที่ 9 ที่ขบวนการลักลอบตัดไม้
พะยูงโรงเรียนก่อเหตุ และมีรายงานเข้ามา ซึ่งหลายฝ่ายได้ประมวลเหตุการณ์ และเชื่อได้ว่าเป็นการสร้าง
สถานการณ์ เพ่ือน าไปสู่การขออนุญาตตัด การให้อนุญาตตัด ลักษณะเหมือนหลายโรงเรียนที่ผ่านมา จึงเป็นอีกก
ประเด็นหนึ่งที่ท าให้เชื่อว่า ท ากันเป็นขบวนการ และอาจจะมีคนของรัฐร่วมขบวนการ ซึ่งคณะท างานเชิงรุกก าลัง
ต่อจิ๊กซอว์ และใกล้ถึงตัวคนที่อยู่เบื้องหลังกรณีตัดไม้พะยูงในโรงเรียนเร็วๆนี้ 

ด้านนายไสว สะอาด ธนารักษ์พ้ืนที่กาฬสินธุ์กล่าวว่า ในส่วนของการอนุญาตตัดไม้พะยูงในโรงเรียนนั้น 
ตนลงนามอนุญาตให้ผู้อ านวยการ สพป.กาฬสินธุ์เขต 2 ตัดได้ตามระเบียบ แต่ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมธนา
รักษ์ ตาม ว 20 ลงวันที่ 1 ก.พ.60 โดยต้องมีความสมเหตุสมผล ตัดต้นที่มีความเสี่ยงที่จะท าให้เกิดอันตรายต่อ
เด็กนักเรียน สายไฟฟ้า ตัวอาคาร เท่านั้น อย่างไรก็ตาม เรื่องที่เกิดข้ึน เช่น ที่โรงเรียนค าไฮวิทยา ตนได้ลงพ้ืนที่เมื่อ
วันที่ 24 ก.ค.66 ก่อนที่จะมีการตัดในวันที่ 17 ส.ค.66 สว่นรายละเอียดอ่ืนๆไม่ขอกล่าวถึง เพราะได้ชี้แจงกับ
อธิบดีกรมธนารักษ์แล้ว 

ส าหรับที่โรงเรียนค าไฮวิทยา อ.หนองกุงศรี 22 ต้นกับอีก 2 ตอ ราคา 153,000 บาทนั้น ฝ่ายความ
มั่นคงได้ตั้งข้อสังเกต การขออนุญาตตัดและให้อนุญาตตัดตามไทม์ไลน์ ดังนี้ 7 ก.ค.66 โรงเรียนค าไฮวิทยา ส่ง
หนังสือถึงต่อ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เรื่อง ขออนุญาตตัดต้นไม้ในโรงเรียน, 19 ก.ค.66 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ส่ง
ถึงหนังสือถึงธนารักษ์พ้ืนที่กาฬสินธุ์ เรื่องขออนุญาตตัดต้นไม้ในท่ีราชพัสดุ, 19 ก.ค.66 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ส่ง
ถึงหนังสือผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์ เรื่องขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ประเมินราคากลางต้นไม้ที่จะจ าหน่าย, 24 ก.ค.66 นายไสว สะอาด ธนารักษ์พ้ืนที่กาฬสินธุ์ แจ้งในที่ประชุม
คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ท าลายป่า จ.กาฬสินธุ์ (คปป.จว.) เมื่อวันที่ 13 ก.ย.66 ที่ผ่าน
มา ว่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยตนเอง, 25 ก.ค.66 ศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์ ตอบกลับ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ขอความ
อนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินราคาต้นไม้ที่จะจ าหน่าย, 11 ส.ค.66 ธนารักษ์พ้ืนที่
กาฬสินธุ์ ตอบกลับ สปพ.กาฬสินธุ์ เขต 2 เรื่องขอจ าหน่ายต้นไม้ท่ีได้จากท่ีราชพัสดุ, 11 ส.ค.66 สพป.กาฬสินธุ์ 
เขต 2 ส่งถึงหนังสือโรงเรียนค าไฮวิทยา ขออนุญาตจ าหน่ายต้นไม้ในที่ราชพัสดุ, 15  ส.ค.66 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 
2 ส่งถึงหนังสือโรงเรียนค าไฮวิทยา ส่งส าเนาสัญญาซื้อขาย และ 17 ส.ค.66 ตัดไม้ 17 ต้นและขนย้ายไป 
คงเหลือ 5 ต้นกับอีก 2 ตอ 

 

 

 

 

 



ขณะที่นายนิยม กิตติวงศ์ตระกูล ผู้อ านวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบสภาพตอไม้พะยูง ที่ทางโรงเรียนหนองแวงบ่อแก้ว ได้ตั้งข้อ
สงสัยประเด็นที่ทางโรงเรียนระบุว่ายืนต้นตาย 4 ต้น และถูกลักลอบตัด 2 ต้น  โดยเฉพาะตอที่ยืนต้นตายนั้น เป็น
ที่น่าสังเกตคือ เป็นไปได้ไหมที่ไม้พะยูง ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วเป็นต้นไม้ท่ีแข็งแรง จะยืนต้นตายพร้อมกันหรือในเวลา
ไล่เลี่ยกันถึง 4 ต้น จากการวัดขนาดตอไม้พะยูง พบว่ามีขนาดรอบล าต้นขนาดใหญ่ 2 ตอ และขนาดกลาง 2 ตอ 
โดย 1 ใน 4 ตอมีลูกไม้หรือกิ่งไม้เกิดข้ึน ซึ่งลักษณะที่มีลูกไม้เกิดขึ้น สันนิษฐานเบื้องต้นไว้เลยว่าต้นไม้ดังกล่าว
ไม่ได้ยืนต้นตาย ทั้งนี้ เป็นจุดสงสัยเท่านั้น ไม่ได้มุ่งจับผิดใคร อย่างไรก็ตาม ในประเด็นความสงสัย ยังพุ่งไปที่ไม้
พะยูง 17 ท่อน ที่คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนหนองแวงบ่อแก้วอยากทราบ เพราะเคยน ามาเก็บไว้ในห้อง
ประชุม ปรากฏหลักฐานเป็นภาพถ่าย บันทึกจากมือถือ ระบุวันที่ 5 พ.ค.66 หลังเกิดเหตุคนร้ายลักลอบตัดวันที่ 
2 พ.ค.66 ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาทุกคน ยืนยันว่าไม่เคยทราบเรื่องการขายทอดตลาดไม้พะยูงในโรงเรียน
เลย 

ส่วนนายทองค า เหมกุล ก านันต าบลอิตื้อ กล่าวว่า ตนและผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนหนองแวงบ่อแก้ว ไม่เคยทราบว่ามีการขายไม้พะยูงในโรงเรียนหนองแวงบ่อแก้ว 
ทราบแค่ว่ามีการขออนุญาตตัดไม้พะยูงที่ยืนต้นตาย และมีเหตุคนร้ายมาลักลอบตัด จากนั้นมีการแจ้งความ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.โนนสูง และเจ้าหน้าที่ธนารักษ์มาตรวจ ต่อมาตัดไม้พะยูงที่เหลือจากการลักขโมยเป็นท่อนๆ 
โดยน ามาเก็บรักษาไว้ในห้องประชุมนี้ แต่พอเข้ามาดูเท่านั้น ทุกคนต่างตกใจแทบช็อค  เพราะไม้พะยูง 17 ท่อนที่
เคยเก็บไว้ไม่เหลืออยู่เลย เพ่ิงจะรู้ความจริงในวันนี้ว่าไม้พะยูงทั้งหมด ถูกธนารักษ์ขายทอดตลาดไปหมดแล้ว 
นอกจากนี้จากค าตอบของธนารักษ์พ้ืนที่กาฬสินธุ์ ระบุแค่ว่าจ าหน่ายไม้พะยูง 2 ต้น ราคา 25,500 บาทนั้น ก็
เพ่ิงจะทราบวันนี้เช่นกัน ซึ่งเป็นประเด็นน่าสงสัยอยู่เพราะราคาต่อ 

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลการตัดไม้พะยูงในที่ราชพัสดุและในโรงเรียน พื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ที่ได้รับแจ้งเข้า
มายังฝ่ายความมั่นคง ในรอบเดือน ส.ค.-ก.ย.นี้ รวมแล้ว 9 แห่งด้วยกัน ประกอบด้วย (1) ที่สถานีเพาะช ากล้าไม้
กาฬสินธุ์ ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด 1 ต้น, (2) ขออนุญาตตัดทีโ่รงเรียนค าไฮวิทยา อ.หนองกุงศรี จ านวน 22 ต้น (3) 
รับแจ้งตัดไม้พะยูงที่โรงเรียนหนองโนวิทยาคม อ.ห้วยเม็ก จ านวน 9 ต้น (4) คนร้ายลักลอบตัดไม้พะยูงในโรงเรียน
ห้วยเม็กวิทยา 1 ต้น, (5) ลักลอบตัดไม้พะยูงที่สถานีวนวัฒนวิจัยกาฬสินธุ์ ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด 1 ต้น (6) รับ
แจ้งขออนุญาตตัดไม้พะยูงขายจ านวน 3 ต้นที่โรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ อ.ห้วยเม็ก (7) ตัดและขายไม้พะยูง
ทอดตลาด 6 ต้น ที่โรงเรียนหนองแวงบ่อแก้ว (8) ที่โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน อ.ยางตลาด และล่าสุด (9) ที่
โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 

 

 

 

 



 

ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงดอยสะเกิด ขอ นายกรัฐมนตรี อย่าซ้ าเติมปัญหาที่ดินท ากิน 

 

กะเหรี่ยงดอยสะเก็ด จี้ ‘เศรษฐา’ ยุติโครงการจัดที่ดิน คทช. ในพ้ืนที่ ขอคนรวยเห็นหัวคนจน อย่า
ซ้ าเติมปัญหาที่ดินท ากิน 

ที่บริเวณเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ต.วงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ พ้ืนที่ในก าหนดการลงพ้ืนที่ตรวจ
เยี่ยมราชการ จ.เชียงใหม่ โดยนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน และคณะ กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในพ้ืนที่บ้านห้วยผา
ตื่น หมู่ที่ 6 และหย่อมบ้านดอย หมู่ที่ 2 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอนสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ในนามสมาชิกสหพันธ์เกษตรกร
ภาคเหนือ (สกน.) และขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) เข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เรียกร้อง
ให้ยุติการด าเนินโครงการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ในพ้ืนที่ชุมชน และข้อเสนอต่อแนว
ทางการแก้ไขกฎหมายและนโยบายด้านป่าไม้-ที่ดินอย่างเป็นธรรม โดยมีคณะท างานของนายกรัฐมนตรีเข้ารับ
หนังสือดังกล่าว 

หนังสือระบุว่า สืบเนื่องจากพ้ืนที่บ้านห้วยผาตื่น หมู่ที่ 5 และหย่อมบ้านดอย หมู่ที่ 2 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอย
สะเก็ด จ.เชียงใหม่ ที่ได้ขับเคลื่อนเรื่องของการแก้ไขปัญหาด้านที่ท ากิน ที่อยู่อาศัย และวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์
กะเหรี่ยง โดยการผลักดันแนวทางการจัดการที่ดินและทรัพยากรในรูปแบบโฉนดชุมชน ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 ส.ค. 2553 ว่าด้วย
แนวนโยบายและหลักปฏิบัติในการฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการรับรองสิทธิชุมชนของกลุ่มชาติ
พันธุ์อย่างแท้จริง 

 



อย่างไรก็ตาม ชุมชนกลับต้องเผชิญความท้าทายจากนโยบายด้านการจัดการที่ดินและทรัพยากรของ
รัฐบาล รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในระดับพ้ืนที่ กล่าวคือ หน่วยงานพยายามผลักดันแนวทางการ
จัดการที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 พ.ย. 2561 เรื่อง พ้ืนที่เป้าหมายและกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการ
อยู่อาศัยท ากินในพื้นที่ป่าไม้ (ทุกประเภท) ซึ่งเป็นแนวทางของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ซึ่งเป็น
แนวทางท่ีไม่สอดคล้องกับหลักการรับรองสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากร 

ปรากฏหลักเกณฑ์หลายประเด็นที่ไม่สอดคล้องกับวิถีของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ โดยเฉพาะการจ าแนกชั้น
คุณภาพลุ่มน้ า การใช้ภาพถ่ายทางอากาศพิสูจน์สิทธิตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 30 มิ.ย. 2541 การปลูกป่า ฟ้ืนฟู
ป่าในพ้ืนที่ท ากินของชาวบ้าน การต้องขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ดังกล่าวจากผู้ว่าราชการจังหวัด ตาม
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 รวมถึงการก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขการใช้ที่ดินที่จะน าไปสู่การ
ถูกแย่งยึดที่ดินได้ในอนาคต 

“ที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ในระดับพ้ืนที่เข้ามาด าเนินการเร่งรัดเพ่ือให้ชาวบ้านยินยอมรับแนวทางการจัดการ
ที่ดินตามแนวทาง คทช. ดังกล่าว โดยเราพบว่าการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาชี้แจงนั้นให้ข้อมูลเ กี่ยวกับ
โครงการ คทช. ที่ไม่รอบด้าน รวบรัดกระบวนการ กดดันชาวบ้านให้ยินยอมรับโครงการดังกล่าวโดยขาดการมีส่วน
ร่วม ซึ่งท าให้ชาวบ้านกังวลใจต่อท่าทีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่จะน าไปสู่การแย่งยึดที่ดินและละเมิดสิทธิ
ของกลุ่มชาติพันธุ์” หนังสือระบุ  

จรัสศรี จันทร์อ้าย ชาวบ้านผาตื่น อ.ดอนสะเก็ด จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า นโยบายของ ครม. เศรษฐาไม่ได้
ตอบสนองคนจนแบบเราที่อยู่อาศัยและท ากินในพื้นที่ป่ามาดั้งเดิม หากเป็นไปตามท่ี พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ยืนยันว่าจะเดินหน้านโยบาย คทช. คนอยู่กับป่า
จะต้องเจอปัญหาหนัก เนื่องจากหลักคิดของ คทช. คือไม่ยอมรับคนกับป่า ชุมชนจึงเรียกร้องการจัดที่ดินแบบ 
‘โฉนดชุมชน’ ซึ่งเป็นทางรอดของคนในป่า โดยรัฐเป็นผู้สนับสนุนให้ชุมชนมีสิทธิจัดการที่ดินและทรัพยากร 
เอ้ืออ านวยให้ชุมชนยังสามารถมีที่ท ากินเป็นของตนเอง ยั่งยืนไปถึงลูกหลาน 

“รูปแบบที่รัฐพยายามจัดให้แบบ คทช. หมายความว่าชาวบ้านเป็นแค่ผู้เช่าอยู่ในที่ดินท ากินของตัวเอง มัน
ไม่ใช่สิทธิแล้ว มันเป็นเรื่องเงื่อนไขท่ีรัฐก าหนดมาแล้วไม่เป็นธรรม เขาจะเพิกถอนการใช้ที่ดินของเราได้ตลอด ส่วน
เราต้องขออาศัยในที่ดินของเราทั้งที่เราอยู่มาก่อน วันดีคืนดีรัฐก็จะเพ่ิมพ้ืนที่ป่า ยึดที่ดินท ากินเราไปไถแล้วปลูกป่า
ใหม่ เขาจะท าไปท าไม เพ่ืออะไร ชาวบ้านจะได้อะไร ใครกันแน่ที่ได้ประโยชน์ แล้วมันตอบโจทย์ความยั่งยืน
หรือไม”่ จรัสศรีกล่าว  

นอกจากนั้นชาวบ้านยังกังวลกับนโยบายคาร์บอนเครดิตที่ชุมชนเองมองว่าไม่แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ แต่จะน าไปสู่การแย่งยึดที่ดินของคนจนไปประเคนให้นายทุน พร้อมย้ าอยากให้นายกรัฐมนตรีคน
รวยเห็นหัวคนจนบ้าง 

 



“ชาวบ้านก็กังวลอยู่ว่าเขาจะแยกคนกับป่าออกจากกันเลยเหรอ ชาวบ้านคือชาวบ้าน ป่าคือป่า แบบนั้น
เลยใช่ไหม จะไม่ให้คนกับป่าอยู่ด้วยกันเลยใช่ไหม อยากบอกท่านนายกรัฐมนตรีคนรวยว่าให้เห็นหัวคนจนบ้าง 
เพราะคนจนจะตายอยู่แล้ว” ชาวบ้านดอยสะเก็ดย้ า  

ทั้งนี้ ชุมชนบ้านห้วยผาตื่น และชุมชนหย่อมบ้านดอย ต าบลป่าเมี่ยง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
ในนามสมาชิกสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) และขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) จึงมี
ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้  

1. ยุติการด าเนินแนวทางการจัดการที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 พ.ย. 2561 เรื่อง พ้ืนที่
เป้าหมายและกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยท ากินในพ้ืนที่ป่าไม้ (ทุกประเภท) ซึ่งเป็นแนวทางของ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ในพื้นที่ชุมชนบ้านห้วยผาตื่นและชุมชนหย่อมบ้านดอย ต าบลป่าเมี่ยง 
อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยทันที 

2.  ก ากับดูแลหน่ วยงานที่ เ กี่ ยวข้อง ในระดับ พ้ืนที่  โดย เฉพาะหน่ วยงานภายใต้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มิให้ด าเนินการใดๆ อันเป็นการกระทบต่อสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ ละเมิดสิทธิชนเผ่าพ้ืนเมือง และวิถีวัฒนธรรมของชุมชน ไม่ข่มขู่ คุกคาม และผลิตซ้ าอคติทางชาติพันธุ์และ
อคติต่อคนอยู่กับป่า  

3. เร่งปรับแก้กฎหมายด้านการจัดการป่าไม้ให้รับรองหลักสิทธิชุมชนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ และให้เร่ง
บรรจุแนวทางการบริหารจัดการที่ดิน ป่าไม้ รูปแบบสิทธิชุมชน โฉนดชุมชน ในนโยบายของรัฐบาล ให้เป็นไปตาม
ปฏิญญาสากลที่ประเทศไทยได้ลงนามไว้ โดยเฉพาะปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพ้ืนเมือง  

4. เร่งผลักดันกฎหมายส่งเสริมและคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพ้ืนเมือง ที่มีแนวทางตามมติ
คณะรัฐมนตรี วันที่ 3 ส.ค. 2553 ว่าด้วยแนวนโยบายและหลักปฏิบัติในการฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง  

5. ยุตินโยบายว่าด้วยการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าในรูปแบบการปลูกป่าทับซ้อนกับชุมชนดั้งเดิมทุกกรณี ทั้งนโยบาย
การเพ่ิมพ้ืนที่ป่า 40 เปอร์เซ็นต์ตามแผนคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ และการเอ้ือกลุ่มทุนฟอกเชียวปลูก
ป่าค้าคาร์บอนเครดิต ตามแนวนโยบายเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) และเป้าหมายการปลดปล่อย
คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero 

6. นายกรัฐมนตรีควรแถลงขอโทษต่อกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพ้ืนเมืองในประเทศไทยต่อกรณีการด าเนิน
นโยบายต่างๆ ที่ละเมิดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยต้องแถลงต่อสาธารณะ 

 

 

 

 



 

ชาวกะเหรี่ยงดอยสะเก็ดยื่นจี้ ‘เศรษฐา’ ยุติโครงการจัดที่ดิน คทช. ในพื้นที่ 

 

ชาวกะเหรี่ยงดอยสะเก็ดยื่นจี้ ‘เศรษฐา’ ยุติโครงการจัดที่ดิน คทช. ในพื้นที่ ขอให้เห็นหัว
คนจน อย่าซ้ าเติมปัญหาที่ดินท ากินกระทบวิถีชาติพันธุ์ พร้อมแนะดัน กม. คุ้มครองสิทธิชนเผ่า
พื้นเมือง 

17 ก.ย. 2566 – ระหว่างที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลง
พ้ืนที่เชียงใหม่ ตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในพ้ืนที่บ้านห้วยผาตื่น หมู่ที่ 6 และหย่อมบ้านดอย หมู่ที่ 2 ต.ป่า
เมี่ยง อ.ดอนสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ในนามสมาชิกสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) และขบวนการประชาชนเพ่ือ
สังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) เข้ายื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี เพ่ือเรียกร้องให้ยุติการด าเนินโครงการภายใต้
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ในพ้ืนที่ชุมชนและข้อเสนอต่อแนวทางการแก้ไขกฎหมายและนโยบาย
ด้านป่าไม้-ที่ดิน อย่างเป็นธรรม โดยมีคณะท างานของนายกรัฐมนตรีเข้ารับหนังสือดังกล่าวแทน 

ทั้งนี้หนังสือระบุว่า สืบเนื่องจากพ้ืนที่บ้านห้วยผาตื่น หมู่ที่ 5 และหย่อมบ้านดอย หมู่ที่ 2 ต.ป่าเมี่ยง อ.
ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ที่ได้ขับเคลื่อนเรื่องของการแก้ไขปัญหาด้านที่ท ากิน ที่อยู่อาศัย และวิถีชีวิตของกลุ่มชาติ
พันธุ์กะเหรี่ยง โดยการผลักดันแนวทางการจัดการที่ดินและทรัพยากรในรูปแบบโฉนดชุมชน ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 ส.ค. 2553 ว่าด้วย
แนวนโยบายและหลักปฏิบัติในการฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการรับรองสิทธิชุมชนของกลุ่มชาติ
พันธุ์อย่างแท้จริง 



อย่างไรก็ตาม ชุมชนกลับต้องเผชิญความท้าทายจากนโยบายด้านการจัดการที่ดินและทรั พยากรของ
รัฐบาล รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในระดับพ้ืนที่ กล่าวคือ หน่วยงานพยายามผลักดันแนวทางการ
จัดการที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 พ.ย. 2561 เรื่อง พ้ืนที่เป้าหมายและกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการ
อยู่อาศัยท ากินในพื้นที่ป่าไม้ (ทุกประเภท) ซึ่งเป็นแนวทางของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ซึ่งเป็น
แนวทางที่ไม่สอดคล้องกับหลักการรับรองสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากร ปรากฏหลักเกณฑ์หลาย
ประเด็นที่ไม่สอดคล้องกับวิถีของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ โดยเฉพาะการจ าแนกชั้นคุณภาพลุ่มน้ า การใช้ภาพถ่ายทาง
อากาศพิสูจน์สิทธิตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 30 มิ.ย. 2541 การปลูกป่า ฟื้นฟูป่าในพ้ืนที่ท ากินของชาวบ้าน การ
ต้องขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ดังกล่าวจากผู้ว่าราชการจังหวัด ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2507 รวมถึงการก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขการใช้ที่ดินที่จะน าไปสู่การถูกแย่งยึดที่ดินได้ในอนาคต 

ซึ่งที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่เข้ามาด าเนินการเร่งรัดเพ่ือให้ชาวบ้านยินยอมรับแนวทางการจัดการ
ที่ดินตามแนวทาง คทช. ดังกล่าว โดยเราพบว่าการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาชี้แจงนั้นให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงการ คทช. ที่ไม่รอบด้าน รวบรัดกระบวนการ กดดันชาวบ้านให้ยินยอมรับโครงการดังกล่าวโดยขาดการมีส่วน
ร่วม ซึ่งท าให้ชาวบ้านกังวลใจต่อท่าทีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่จะน าไปสู่การแย่งยึดที่ดินและละเมิดสิทธิ
ของกลุ่มชาติพันธุ์ 

ชาวบ้านผาตื่น อ.ดอยสะเก็ด กล่าวว่า นโยบายของรัฐบาลไม่ได้ตอบสนองคนจนแบบเราที่อยู่อาศัยและท า
กินในพ้ืนที่ป่ามาดั้ ง เดิม หากเป็นไปตามที่  พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ยืนยันว่าจะเดินหน้านโยบาย คทช. คนอยู่กับป่าจะต้องเจอปัญหาหนัก 
เนื่องจากหลักคิดของ คทช. คือไม่ยอมรับคนกับป่า ชุมชนจึงเรียกร้องการจัดที่ดินแบบ ‘โฉนดชุมชน’ ซึ่งเป็นทาง
รอดของคนในป่า โดยรัฐเป็นผู้สนับสนุนให้ชุมชนมีสิทธิจัดการที่ดินและทรัพยากร เอ้ืออ านวยให้ชุมชนยังสามารถมี
ที่ท ากินเป็นของตนเอง ยั่งยืนไปถึงลูกหลาน ซึ่งรูปแบบที่รัฐพยายามจัดให้แบบ คทช. หมายความว่า ชาวบ้านเป็น
แค่ผู้เช่าอยู่ในที่ดินท ากินของตัวเอง มันไม่ใช่สิทธิแล้ว มันเป็นเรื่องเงื่อนไขที่รัฐก าหนดมาแล้วไม่เป็นธรรม เขาจะ
เพิกถอนการใช้ที่ดินของเราได้ตลอด ส่วนเราต้องขออาศัยในที่ดินของเราทั้งที่เราอยู่มาก่อน วันดีคืนดีรัฐก็จะเพ่ิม
พ้ืนที่ป่า ยึดที่ดินท ากินเราไปไถแล้วปลูกป่าใหม่ เขาจะท าไปท าไม เพ่ืออะไร ชาวบ้านจะได้อะไร ใครกันแน่ที่ได้
ประโยชน์ แล้วมันตอบโจทย์ความยั่งยืนหรือไม่ 

นอกจากนั้นชาวบ้านยังกังวลกับนโยบายคาร์บอนเครดิตที่ชุมชนเองมองว่าไม่แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ แต่จะน าไปสู่การแย่งยึดที่ดินของคนจนไปประเคนให้นายทุน พร้อมย้ าอยากให้นายกรัฐมนตรีที่
เป็นคนรวยเห็นหัวคนจนบ้างเพราะคนจนจะตายอยู่แล้ว 

ทั้งนี้ชาวบ้านได้ยื่น 6 ข้อเรียกร้องในการแก้ปัญหาป่าไม้-ที่ดิน-ชาติพันธุ์ คือ 

1.ยุติการด าเนินแนวทางการจัดการที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 พ.ย. 2561 เรื่อง พ้ืนที่เป้าหมาย
และกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยท ากินในพ้ืนที่ป่าไม้  (ทุกประเภท) ซึ่ งเป็นแนวทางของ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ในพื้นที่ชุมชนบ้านห้วยผาตื่นและชุมชนหย่อมบ้านดอย ต าบลป่าเมี่ยง 
อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยทันที 



2.ก ากับดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ โดยเฉพาะหน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มิให้ด าเนินการใดๆ อันเป็นการกระทบต่อสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ละเมิดสิทธิชน
เผ่าพื้นเมือง และวิถีวัฒนธรรมของชุมชน ไม่ข่มขู่ คุกคาม และผลิตซ้ าอคติทางชาติพันธุ์และอคติต่อคนอยู่กับป่า 

3.เร่งปรับแก้กฎหมายด้านการจัดการป่าไม้ให้รับรองหลักสิทธิชุมชนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ และให้เร่ง
บรรจุแนวทางการบริหารจัดการที่ดิน ป่าไม้ รูปแบบสิทธิชุมชน โฉนดชุมชน ในนโยบายของรัฐบาล ให้เป็นไปตาม
ปฏิญญาสากลที่ประเทศไทยได้ลงนามไว้ โดยเฉพาะปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพ้ืนเมือง 

4.เร่งผลักดันกฎหมายส่งเสริมและคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพ้ืนเมือง ที่มีแนวทางตามมติ
คณะรัฐมนตรี วันที่ 3 ส.ค. 2553 ว่าด้วยแนวนโยบายและหลักปฏิบัติในการฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง 

5.ยุตินโยบายว่าด้วยการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าในรูปแบบการปลูกป่าทับซ้อนกับชุมชนดั้งเดิมทุกกรณี ทั้งนโยบาย
การเพ่ิมพ้ืนที่ป่า 40 เปอร์เซ็นต์ตามแผนคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ และการเอ้ือกลุ่มทุนฟอกเชียวปลูก
ป่าค้าคาร์บอนเครดิต ตามแนวนโยบายเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) และเป้าหมายการปลดปล่อย
คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero 

6.นายกรัฐมนตรีควรแถลงขอโทษต่อกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพ้ืนเมืองในประเทศไทยต่อกรณีการด าเนิน
นโยบายต่างๆ ที่ละเมิดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยต้องแถลงต่อสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กลุ่มมวลชน “ม่อนแจ่ม-เขาค้อ” ยื่นนายกฯแก้ปัญหาที่ดินท ากิน 

 

กลุ่มมวลชน “ม่อนแจ่ม-เขาค้อ” ยื่นหนังสือ “เศรษฐา” ให้แก้ไขปัญหาข้อพิพาทเร่ืองที่ดินท ากิน 

 วันที่ 16 กันยายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ ว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เดินทางมายังห้องประชุม Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) ต าบลสุทเพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือพบปะร่วม
พูดคุยกับคนรุ่นใหม่ ในประเด็นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ระบบขนส่งคมนาคม สังคม และสิ่งแวดล้อม (PM 2.5) 
และพบปะผู้ประกอบการนักธุรกิจ เพ่ือรับฟังปัญหาภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ และส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่ (Start Up) ณ ห้องประชุม THE BRICK X อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) 

 โดยเมื่อนายกรัฐมตรีเดินทางมาถึง เวลาประมาณ 14.30 น.ได้มีกลุ่มมวลชนหลายกลุ่มในภาคเหนือ มา
ยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี อาทิ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรม่อนแจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นราษฎร
ชาวไทยภูเขาเผ่าม้งม่อนแจ่ม หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 และหมู่ 11 ต าบลแม่แรม และหมู่ 2 ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ ที่มาขอความเป็นธรรมแก้ไขปัญหาที่ดินม่อนแจ่ม 

นายเอกนรินทร์ นทีไพรวัลย์  ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชมท่องเที่ยวเชิงเกษตรม่อนแจ่ม ซึ่งน าชาวบ้าน
ม่อนแจ่มสวมเสื้อผ้าประจ าเผ่าม้งมายื่นหนังสือ เปิดเผยว่า วันนี้ชาวบ้านรวมตัวกันมายื่นหนังสือกรณีข้อพิพาทเรื่อง
ที่ดินท ากินต่อนายกรัฐมนตรี ประเด็นปัญหาหลักมี 4 ข้อ คือ 

 



 

1.ขอให้ยุบศูนย์บัญชาการแก้ปัญหาที่ดินของกรมป่าไม้ ที่ตั้งอยู่บนม่อนแจ่ม 

2.ขอให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเรื่องที่ดิน 

3. ขอให้ชะลอการจับกุมชาวบ้านในช้ันพนักงานสอบสวน กรณีถูกด าเนินคดีข้อหาบุกรุกพื้นท่ี 

4 ขอให้ปฏฺิบัติตามมติ ครม. 11 พฤษภาคม 2542 ที่ระบุว่าหากพิสูจน์ได้ว่าชาวบ้านอยู่ก่อนมีประกาศเขตอุทยาน ก็ให้น า
ประมวลกฏหมายที่ดินมาบังคับใช้ เพื่อให้ชาวบ้านได้ท ากินต่อไป 

ทั้งนี้ ชาวบ้านม่อนแจ่มคาดหวังและมั่นใจว่ารัฐบาลที่มาจากประชาชน จะท าเพื่อประชาชน ขณะที่ม่อนแจ่มก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ประเทศไทย  และปัญหาที่ดินก็เป็นปัญหาโครงสร้างที่รัฐบาลโดยการน าของพรรคเพื่อไทยมีนโยบายแก้ปัญหาอยู่แล้ว 

ทั้งนี้ ชาวบ้านม่อนแจ่มคาดหวังและมั่นใจว่ารัฐบาลที่มาจากประชาชน จะท าเพื่อประชาชน ขณะที่ม่อนแจ่มก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ประเทศไทย  และปัญหาที่ดินก็เป็นปัญหาโครงสร้างที่รัฐบาลโดยการน าของพรรคเพื่อไทยมีนโยบายแก้ปัญหาอยู่แล้ว 

รวมถึงยังมีกลุ่มผู้เดือดร้อนปัญหาที่ดินเขาค้อ 4 ต าบล ได้แก่ ต าบลเขาค้อ ต าบลสะเดาพง ต าบลริมสีม่วง และต าบลหนองแม่นา 
อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอให้แก้ไขปัญหาที่ดินและผู้ถูกด าเนินคดีในป่าสงวนแห่งชาติ 

นอกจากน้ี ยังมีกลุ่มสภาลมหายใจภาคเหนือ มายื่นหนังสือแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 และกลุ่มเกษตรกรจากอ าเภอลี้และอ าเภอ
บ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน มายื่นหนังสือขอบคุณรัฐบาลที่สนับสนุนโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ล าไยทองค า (Golden Longan 
Triangle Project หรือ G-LEPT)ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้พูดคุยรับฟังปัญหากับทุกกลุ่มและรับหนังสือจากทุกกลุ่มที่มายื่น 

 

 

 

 

 



 

ฟังอีกมุม แจงดราม่า "ส่วยเก็บเห็ด" ชุมชนเผยเก็บเงินจริง น าไปพัฒนาป่า 

 

ฟังอีกมุม แจงดราม่าค่าส่วยเก็บเห็ด เขาอังคาร จ.บุรีรัมย์ เผยทางชุมชนเก็บเงินจริง น าเงินไปพัฒนาป่า 
ยืนยันมีระเบียบชัดเจน ทุกอย่างถูกต้อง 

วันที่ 17 ก.ย. 66 มีรายงานว่า จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ได้โพสต์ภาพด่านเก็บเงิน พร้อมเขียนข้อความว่า 
“โดนเก็บค่าเห็ดสองด่านตะวันตกกับตะวันออก พ่ีน้องข่อยได้เห็ดสองดอก ใครที่ยังไม่รู้โปรดรู้ก่อนที่จะไปเด้อค่ะ 
ส าหรับคนที่จะไปเก็บเห็ดมีสองด่านคนละเขต ถ้าใครจะไปเขาอังคารให้ไปอีกทางจะได้ไม่ผ่านด่านโคกพวง ถ้ามา
เขาคอดให้มาทางโคกพวงได้เลยค่ะ” ซึ่งหลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ได้มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็น
จ านวนมาก 

ล่าสุด ผู้สื่อข่าวเดินทางไปตรวจสอบบริเวณทางขึ้นเขาอังคาร ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นป่า
เห็ดที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า มีผู้คนจากทุกสารทิศ ทั้งขี่รถมอเตอร์ไซค์และเหมารถ
กระบะมากันเป็นจ านวนมาก รอจ่ายเงินค่าเข้าไปเก็บเห็ด จนรถติดยาวกว่า 1 กม. ซึ่งจากการสอบถามทราบว่า 
คณะกรรมการของหมู่บ้านจะเก็บค่าผ่านทางคนละ 20 บาท ในแต่ละวันจะมีรถพาคนมาเก็บเห็ดประมาณ 80 -
100 คัน มีคนประมาณ 800-1,000 คนต่อวันที่เข้าไปเก็บเห็ดในป่านี้ 

นายพลภัทร ชัสวิเศษ เลขาฯ ป่าชุมชนเจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า ป่าเขาอังคารแห่งนี้ มี 6 
ชุมชนที่รับผิดชอบร่วมกัน มีการเก็บเงินค่าเข้าไปเก็บเห็ดจริง เป็นค่าใช้บริการ เงินที่ได้ไปจะเข้าคณะกรรมการ
ทรัพย์สินส่วนกลาง ซึ่งแต่ละหมู่บ้าน แต่ละป่า จะมีคณะกรรมการคนละชุด 

ซึ่งแต่ละคณะกรรมการจะไปวางระเบียบการจัดการบริหารอย่างไร ส่วนใหญ่จะเอาไปพัฒนาป่า ในพ้ืนที่ เช่น การ
พัฒนาแหล่งน้ า การปลูกป่าเพ่ิม การท าแนวกันไฟ รวมถึงชุดลาดตระเวน ที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่ออกไปอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง แต่ในช่วงที่เห็ดออกเยอะคือช่วงนี้ เจ้าหน้าที่จะต้องออกลาดตระเวนปีละ 1 -2 ครั้ง แต่ถ้าเงิน
เหลือก็จะเอาเข้าไปพัฒนาชุมชนของตัวเอง 



นายพลภัทร กล่าวด้วยว่า เท่าที่สอบถามผู้ที่มาเก็บเห็ดจากท่ีอ่ืน พบว่าแต่ละพ้ืนที่มีป่าเหมือนกันหมด แต่ไม่มีเห็ด
ให้เก็บ ส่วนตัวคิดว่าชุมชนนั้นไม่มีความสามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนมาได้ 

สิ่งที่เราอยากจะสื่อสารในการเก็บค่าบริการคือ อยากให้ทุกคนที่มาเก็บเห็ด ได้สร้างจิตส านึก ให้เขากลับไปคิดว่า 
บ้านเขาก็มีป่า ท าไมไม่ไปบริหารจัดการ ให้ป่าของตัวเองมีเห็ดแบบนี้บ้าง ไม่จ าเป็นต้องเดินทางมาเก็บถึงที่นี่ บาง
คนเดินทางมาไกลกว่า 80 กม. 

น.ส.สุพรรณษา จูกูร กรรมการประธานป่าชุมชน กล่าวว่า พื้นที่เขาอังคาร มีเนื้อที่ประมาณ 3,430 ไร่ เห็ดของป่า
นี้จะมีความพิเศษกว่าเห็ดป่าที่อ่ืน เพราะเป็นป่าภูเขาไฟ ลักษณะเห็ดจะล้างดินออกง่าย รสชาติอร่อย มีสาร
บางอย่างที่ดีต่อสุขภาพแบบเห็ดที่อ่ืนไม่มี โดยในแต่ละปีเห็ดจะออกในช่วงเดือน เม.ย.- พ.ค. และเดือน ก.ย.-ต.ค. 
ทุกปี  

โดยเฉพาะเขาอังคาร มีโบราณสถาน มีธรรมชาติและอากาศที่ดีไม่แพ้เขาใหญ่ นักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยว
แบบธรรมชาติ สามารถมาเที่ยวและสัมผัสด้วยตนเองได้ กรณีดราม่าค่าส่วยเก็บเห็ด ทางชุมชนมีระเบียบชัดเจน มี
กฎหมายป่าชุมชนรองรับอยู่แล้ว ทุกอย่างถูกต้อง 

ด้าน นายวิเชษฐ์ เภตรา นายก อบต.เจริญสุข กล่าวว่า ส่วนหนึ่งดีใจที่มีผู้คนรู้ว่าป่าเขาอังคารแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ 
ทั้งยังจะสะท้อนไปยังป่าชุมชนอ่ืนๆ ว่า ควรจะปรับปรุงหรือฟ้ืนป่าของตนเองอย่างไร ให้ป่ามาเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ต
ของชุมชนได้. 


